

โครงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประเด็นที่ 14 บทบาทของห้องสมุด

และบรรณารักษ์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1- 15 มกราคม 2556



บทสรุปผู้บริหาร

บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ห้องสมุด เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ การที่จะดึงดูดความสนใจให้ผู้คนเข้ามาใช้ห้องสมุดมากๆ นั้นห้องสมุดจะต้องมีการพัฒนารูปแบบให้มีความแตกต่างไปจากห้องสมุดที่เคยเป็นมาในอดีต นั่นคือการทำให้ห้องสมุด เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต (Living Library) เป็นห้องสมุดที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย

ปัจจุบันโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ห้องสมุดและบรรณารักษ์ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและหน้าที่ไปอย่างไรบ้าง โครงการ สรอ. ขอความรู้ กับ GotoKnow จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมเขียนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ประเด็นที่สืบลีซึ้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2556 ในหัวข้อ “บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เพื่อกระตุ้นการนำความคิดเห็นของประชาชนมาช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายผ่านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

ห้องสมุดควรมีบริการอะไรบ้าง

ห้องสมุดควรมีบริการต่างๆ ดังนี้

- 1) Help people to learn ห้องสมุดจะต้องมีส่วนในการสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้ หรือสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความอยากเรียนรู้ซึ่งไม่จำกัดเพียงเฉพาะอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น
- 2) Must be tools of change ห้องสมุดจะต้องเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา มีการเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพูดคุย การแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป
- 3) Offer paths for exploration ห้องสมุดจะต้องสามารถเป็นผู้นำเสนอแนวทางทางการค้นคว้าหาความรู้ โดยอาจมีการออกแบบขั้นตอนของการบริการเพื่อให้นักศึกษาและมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกันในการสร้างและจัดเก็บองค์ความรู้สำหรับใช้ต่อไป และห้องสมุดจะเป็นตัวช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงกระบวนการในการจัดเก็บและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

4) Be designed to get better through use ห้องสมุดจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่เก็บความรู้ แต่จะต้องเป็นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และสามารถแปลงสภาพไปเป็นองค์ความรู้ใหม่ และยังเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการพบปะกันทางสังคมของบุคคลที่มีความรู้

5) Must know where they are ห้องสมุดจะต้องสามารถนำเสนอข้อมูลหรือองค์ความรู้ได้โดยตรงไปยังอุปกรณ์ต่างๆของผู้ใช้บริการที่ต้องการค้นหาหาความรู้ได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

6) Must be portable ห้องสมุดต้องมีความพร้อมที่จะรองรับการค้นหาหรือสืบหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา และสามารถจัดเก็บข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการสืบค้นหรือค้นหาครั้งต่อไป

7) Must tell the story ห้องสมุดจะต้องมีความพร้อมในการนำเสนอความรู้ในรูปแบบสื่อต่างๆอย่างครบถ้วน

8) Must speak for the people ห้องสมุดจะต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ์ การจดทะเบียน สิทธิบัตรต่างๆ รวมถึงการดูแลสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และควบคุมการใช้องค์ความรู้อย่างถูกต้อง

9) Help forge memory ห้องสมุดจะต้องมีการควบคุมในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา

10) Study art of war ห้องสมุดจะต้องมีการศึกษากลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์ความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและการใช้งานของผู้รับบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ห้องสมุดควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้หรือไม่

ห้องสมุดควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ ได้แก่ มีการสื่อสารสองทาง หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ผ่านสื่อ ห้องสมุดควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ มีมุมหนังสือ KM คลังความรู้แยกชัดเจน มีมุมให้ผู้รับบริการได้แลกเปลี่ยนความรู้-ความคิดเห็น ห้องสมุดในอนาคตไม่ควรจะเป็นแค่สถานที่ที่คนมานั่งอ่านหนังสือ แต่ควรเป็นสถานที่ที่คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และห้องสมุดก็ต้องมีศักยภาพในการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างการต่อยอดทางความคิดต่อไป นอกจากนี้น่าจะมีกิจกรรมอย่างน้อยก็ปีละครั้ง ห้องสมุดก็น่าจะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการสนับสนุนการเล่านิทานก็ได้ สอดคล้องกับนโยบายของสาธารณสุข ตามสโลแกน “กิน กอด เล่น เล่า” และควรมีการจัดทำ file ที่เป็นหมวดหมู่ของคลังปัญญาชาวบ้านไว้เพื่อเล่าเรื่องต่อให้คนรุ่นหลัง

บรรณารักษ์ควรมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร

บรรณารักษ์จะต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองเสียใหม่ กล่าวคือ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้จัดทำ catalogs หนังสือ หรือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ หากแต่จะต้องเข้าใจถึงข้อมูลและการคัดกรองข้อมูลเหล่านั้น ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้น จากนั้นสามารถที่จะนำข้อมูลนั้นๆ มานำเสนอหรือจัดแสดงภายในพื้นที่ห้องสมุด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้นเราจะเห็นว่าบทบาทของทั้งห้องสมุดและบรรณารักษ์จะต้องสอดคล้องกัน กล่าวคือจะต้องเป็นผู้กระจายองค์ความรู้ไปยังผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ยิ่งถ้าเราสามารถคัดกรองข้อมูลหรือองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้เป็นเฉพาะบุคคลได้หรือเป็นลักษณะ personal learning ก็จะทำให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดน่าจะเป็นอย่างไร

บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดควรเป็นเหมือนเพื่อนจัดสิ่งดีไว้ต้อนรับเพื่อน เป็นสิ่งที่พักผ่อน หย่อนใจ ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพได้ในระดับหนึ่ง ห้องสมุดจะต้องมีบรรยากาศที่เงียบสงบ สวย สะอาด สะดวกแก่การเข้าไปใช้บริการ บรรยากาศในห้องสมุด ควรเอื้อต่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า อุดมไปด้วย ความรู้ ความบันเทิง รื่นรมย์ไปด้วยมิตรภาพและไม่ตรีจิต ห้องสมุดต้องไม่มีเสียงรบกวน ไม่ร้อนอบอ้าว เย็นสบาย สะอาด ไม่มีกลิ่นอับ ไม่มีฝุ่นละออง ปลอดภัย และปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ใช้บริการ มีโต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอให้นั่งอ่าน มีมุมให้นอนอ่านสำหรับเด็กๆ กว้างขวาง ไม่คับแคบ แออัด ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการ อึดอัด มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุดครบครัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นทาง อินเทอร์เน็ต เครื่องถ่ายเอกสาร มีการจัดวางเป็นระเบียบ ไม่คับแคบ แออัด สะดวกแก่การใช้ได้รวดเร็ว ไม่ชำรุดหรือเสีย มีหนังสือ ชวนให้ เด็กหยิบอ่าน อากาศภายในเย็นสบาย กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านน่าสนใจ มีมุมแนะนำหนังสือใหม่ หรือแนะนำเรื่องน่ารู้ น่าสนใจ

บรรณารักษ์ควรเป็นผู้ที่คอยช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อะไรบ้างให้แก่ผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไป

บรรณารักษ์ควรเป็นผู้ที่คอยช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ บรรณารักษ์จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ยิ้มแย้มแจ่มใส รักรักการบริการให้บริการแก่ผู้ที่เข้าไปใช้ห้องสมุดอย่างไม่ดูคายเป็นช่วยกัน ช่วยหาหนังสือให้ด้วยความเต็มใจ พุดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับทุกคน บรรณารักษ์ควรมีพื้นฐานของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และควรมีทักษะในการที่จะถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้

แบบใหม่เพื่อให้ผู้เรียนหรือประชาชนเข้าใจและสามารถมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตลอดชีวิตหรือ Life Long Learning ซึ่งเมื่อผู้เรียนหรือประชาชนส่วนใหญ่มีทักษะดังกล่าวแล้ว ก็จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆต่อไป

ห้องสมุดประชาชนกับห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควรจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ห้องสมุดทั้งสองแห่งจะมีความเหมือนในลักษณะของการจัดพื้นที่หรือ Physical Space เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (Collaborative Learning) แต่จะมีความต่างที่การจัดการข้อมูลหรือ Virtual Space ที่จะคัดเลือกข้อมูลที่มีคุณค่าให้กับผู้ใช้แต่ละรายที่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มคนทั้งสองมีความสนใจในข้อมูลหรือความรู้ที่ไม่เหมือนกัน (Individual Study)

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการใช้ห้องสมุดศตวรรษที่ 21

ผู้เรียนต้องมีวิจารณญาณในการเลือกอ่านเลือกค้นคว้า เพราะข้อมูลมีหลากหลาย ไม่ควรเชื่อทั้งหมด แต่ต้องพิจารณาจากหลายๆ ด้าน เช่น การอ่านข่าว หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองและหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ประการที่สอง การเข้าสู่ระบบออนไลน์ ขาดไม่ได้คือการรักษาความลับ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ประการที่สาม สามารถสืบค้น ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะระบบออนไลน์ทำให้ผู้เรียนสะดวกในการค้นคว้า โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ตึกอาคารเพื่อค้นหาหนังสือเพียงเล่มเดียว ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งทรัพยากรอื่นๆ และประการที่สี่ ปลูกจิตสำนึกเล็กๆ เยาวชน ให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยอาจจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการอ่าน ค้นคว้า ที่สำคัญต้องทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ยุค 3G 4G การสื่อสารแบบทันทีทันใดทั้งภาพและเสียง อยากรู้อะไรก็แค่คลิก มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาห้องสมุดอย่างมาก เพื่อช่วยลดข้อจำกัด เรื่อง “คน กับ ทรัพยากร” ต่างๆ ให้น้อยลงไปนั่นคือ เป็นทางเลือกในการค้นคว้า ในการค้นหา ในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ให้กับคนทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ สะดวกสบาย ทุกที่ทุกเวลา

ห้องสมุด ถือเป็นหัวใจของการศึกษาไม่ว่าการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สามารถให้ผู้คนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมจากที่ร่ำเรียน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต แนวโน้มของห้องสมุดในอนาคต นอกจากจะยังคงมีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์แล้ว ยังมีสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล ห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางของสารสนเทศในทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสืบค้นและเข้าถึงได้มากขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยี เพื่อการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล และการพัฒนารูปแบบการบริการจึงมีความสำคัญในการดำเนินงานของห้องสมุดยุคใหม่

สถิติของรายการบันทึกทั้งหมดที่ใส่คำสำคัญ “ห้องสมุด”

- จำนวนบันทึกรวม 478 รายการ
- จำนวนการอ่านรวม 480,531 ครั้ง
- จำนวนการให้ดอกไม้ (ให้ความชอบ) รวม 474 ครั้ง
- จำนวนความคิดเห็นรวม 2,435 รายการ

บทสรุปจากเนื้อหา

บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ห้องสมุด เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ การที่จะดึงดูดความสนใจให้ผู้คนเข้ามาใช้ห้องสมุดมากๆ นั้นห้องสมุดจะต้องมีการพัฒนารูปแบบให้มีความแตกต่างไปจากห้องสมุดที่เคยเป็นมาในอดีต นั่นคือการทำให้ห้องสมุด เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต (Living Library) เป็นห้องสมุดที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัด

ปัจจุบันโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ห้องสมุดและบรรณารักษ์ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและหน้าที่ไปอย่างไรบ้าง โครงการ สรอ. ขอความรู้ กับ GotoKnow จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมเขียนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ประเด็นที่สืบสี่ขึ้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2556 ในหัวข้อ “บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เพื่อกระตุ้นการนำความคิดเห็นของประชาชนมาช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายผ่านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

ห้องสมุดควรมีบริการอะไรบ้าง

ณัฐวัฒน์ สุขประเสริฐ กล่าวว่า ห้องสมุดควรมีมุม เพื่อสุขภาพ และมุมการฝึกฝนพลังชีวิต โดยมีภาพการฝึกโยคะ ชีง การฝึกสติในชีวิตประจำวันทั้งแบบเคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง และสถานที่พอให้ผู้สนใจลองทำตามได้

คุณมะเดื่อ กล่าวว่า ห้องสมุดต้องมีหนังสือที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ทุกประเภทเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้บริการศึกษาค้นคว้า

kunrapee กล่าวว่า ห้องสมุดต้องมีหนังสือให้อ่านมากมาย หลากหลายประเภท ยืมไปอ่านที่บ้านได้ จองยืมหนังสือได้ แนะนำหนังสือที่เราต้องการได้ บริการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หนังสือที่น่าสนใจ หนังสือที่มีหรือกำลังจะมี มีบริการ Internet สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล และควรมีบริการ Xerox อีกด้วย

joie aphiboon กล่าวว่า ห้องสมุดในอนาคตจะสามารถเข้าถึงได้จากทุกหนทุกแห่ง โดยห้องสมุดจะเป็นที่เก็บสาระความรู้โดยรวบรวมไว้เป็น Collection ที่ง่ายในการค้นหา เพราะคนที่เข้ามาค้นหาข้อมูลใน

ห้องสมุดจะไม่ได้มาเพียงแค่ค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่จะมาเพื่อให้ได้ชุดหรือกลุ่มของข้อมูลที่สนใจ โดยห้องสมุดควร

1) Help people to learn ห้องสมุดจะต้องมีส่วนในการสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้ หรือสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความอยากเรียนรู้ซึ่งไม่จำกัดเพียงเฉพาะอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น

2) Must be tools of change ห้องสมุดจะต้องเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร ได้ตลอดเวลา มีการเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพูดคุย การแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป

3) Offer paths for exploration ห้องสมุดจะต้องสามารถเป็นผู้นำเสนอแนวทางทางการค้นคว้าหาความรู้ โดยอาจมีการออกแบบขั้นตอนของการบริการเพื่อให้นักศึกษาและมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกันในการสร้างและจัดเก็บองค์ความรู้สำหรับใช้ต่อไป และห้องสมุดจะเป็นตัวช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงกระบวนการในการจัดเก็บและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

4) Be designed to get better through use ห้องสมุดจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่เก็บความรู้ แต่จะต้องเป็นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และสามารถแปลงสภาพไปเป็นองค์ความรู้ใหม่ และยังเป็นທີ່ที่ก่อให้เกิดการพบปะกันทางสังคมของบุคคลที่มีความรู้

5) Must know where they are ห้องสมุดจะต้องสามารถนำเสนอข้อมูลหรือองค์ความรู้ได้โดยตรงไปยังอุปกรณ์ต่างๆของผู้ใช้บริการที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้ได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

6) Must be portable ห้องสมุดต้องมีความพร้อมที่จะรองรับการค้นหาหรือสืบหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ทุกที่ทุกเวลา และสามารถจัดเก็บข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการสืบค้นหรือค้นหาครั้งต่อไป

7) Must tell the story ห้องสมุดต้องมีความพร้อมในการนำเสนอความรู้ในรูปแบบสื่อต่างๆอย่างครบถ้วน

8) Must speak for the people ห้องสมุดจะต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ์ การจดทะเบียน สิทธิบัตรต่างๆ รวมถึงการดูแลสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และควบคุมการใช้องค์ความรู้อย่างถูกต้อง

9) Help forge memory ห้องสมุดต้องมีการควบคุมในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา

10) Study art of war ห้องสมุดต้องมีการศึกษากลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์ความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและการใช้งานของผู้รับบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ครูอ้อย แซ่เฮ กล่าวว่ ห้องสมุดกับการบริการในยุคปัจจุบันนี้ตามความต้องการของบุคคลทั่วไป นั่นคือ แหล่งรวมความรู้ในทุกรูปแบบ ทั้งหนังสือทุกประเภทของห้องสมุดที่มีระบบง่ายและสะดวกต่อการค้นคว้าหาข้อมูล มีมุมหนังสือของผู้อ่านในวัยต่างๆกัน มีมุมหนังสือของผู้อ่านที่มีวุฒิการศึกษาที่ต่างกัน มีมุมหนังสือของผู้อ่านในประเทศและต่างประเทศ ส่วนการบริการ ในห้องสมุดนั้น ต้องมีที่รับความคิดเห็นและการเสนอความต้องการของผู้ใช้บริการด้วย นอกเหนือไปจากการบริการตามปกติของห้องสมุด นั่นคือ ให้ความสะดวกรวดเร็วในการค้นคว้า มีที่ปรึกษาในการค้นคว้าแนะนำในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว นั่นคือ บรรณารักษ์

ฉัฐพงษ์ ถาวรานนท์ กล่าวว่ ห้องสมุดควรมีบริการสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะเหมือนกับการค้นหาผ่าน Google ครับ คือผู้ใช้บริการจะพิมพ์เฉพาะบางคำ บางส่วนของเนื้อหาในเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หมวดหมู่ ฯลฯ สุดแต่แต่จะนึกได้ ก็จะเห็นรายชื่อหนังสือ พร้อมสถานะปัจจุบันได้ทันที

เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ กล่าวว่ ภาพเดิมๆ ของเราเกี่ยวกับห้องสมุด คือ สถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ การสืบค้นหนังสือ ทรัพยากรสำคัญของห้องสมุดคือหนังสือ แต่โลกได้เปลี่ยนไปมากเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเราก่อนข้างมาก ห้องสมุดควรบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับผู้ใช้ บริการ ควรบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยคำตอบและข้อมูลที่ให้กับผู้ใช้บริการบางทีอาจไม่ได้เก็บอยู่ในรูปแบบ หนังสือก็ได้ เช่น บางองค์ความรู้อยู่ในตัวบุคคล ห้องสมุดก็เชิญเขามาพูดหรือเป็นวิทยากรก็ได้ ห้องสมุด คือ พื้นที่ที่ให้บริการข้อมูลความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เชียวมรกต กล่าวว่ จะทำอย่างไรที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สะดวกต่อการสืบค้นสะดวกต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่หลากหลาย ได้เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมการสร้างเครือข่ายในการบริการจัดการความรู้เป็นต้น แต่ก็ต้องมองต่อไปว่าองค์ความรู้หากเป็นองค์ความรู้ด้านกลุ่มงานพัฒนาอาชีพ และด้านอื่นๆ ก็อาจจะใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นลักษณะที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย โดยอาจไม่ต้องบริการหนังสือเป็นเล่มที่อยู่ในห้องสมุด โดยให้ห้องสมุดสามารถบริการดึงเอาเฉพาะเรื่องที่ลูกค้าที่เป็นผู้รับบริการสนใจ แต่ก็ต้องสะดวกและรวดเร็ว อีกประการหนึ่งห้องสมุดที่มีอยู่ในแต่ละแห่ง ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย พร้อมทั้งมีการเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาใช้บริการอย่างทั่วถึงโดยไม่เฉพาะเจาะจง แต่ห้องสมุดก็ควรมีห้องประชุมสัมมนาที่เหมาะสมแก่การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะเรื่องพร้อมกับการให้บริการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการลักษณะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บางครั้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดเวทีโดยไปจัดนอกห้องสมุดก็ได้แต่เป็น

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลักษณะเครือข่าย หรืออาจจะหมุนเวียนในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปตามห้องสมุดต่างๆที่กระจายอยู่ตามจังหวัดก็ได้เช่นกัน

รุจิรา สุขใส กล่าวว่า ห้องสมุดควรมีบริการสื่อที่หลากหลายเหมือนสินค้าที่วางขายในตลาดเช่นหนังสือประเภทต่างๆ แผ่นวีดิทัศน์ หนังสือเสียง บริการฐานข้อมูลอย่างหลากหลาย *ครุทิพย์* กล่าวว่า ห้องสมุดควรให้บริการ ด้านการอ่าน ให้ยืมหนังสือ ก็นหนังสือ ให้จองหนังสือในกรณีที่มีหนังสือไม่เพียงพอแก่ผู้ใช้ แนะนำการใช้ห้องสมุด ตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดและช่วยค้นหา แนะนำการอ่าน ให้เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้บริการ บริการสืบค้นข้อมูล บริการด้านบรรณานุกรม บริการรวบรวมข่าวสารทันสมัย บริการอินเทอร์เน็ต บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

สมชาย คุณชาย 3 ชัยรินทร์ กล่าวว่า ห้องสมุดควรเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นศูนย์กลางข้อมูล ทั้งในเชิงจัดการฐานข้อมูล (Knowledge Management) และการสงวนรักษาและอนุรักษ์ เอกสาร โบราณ เอกสารต้นฉบับตัวเขียนเพิ่มศักยภาพความเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ให้มีความสมบูรณ์ และมีการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นแหล่งความรู้ระบบดิจิทัลมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งที่เป็นห้องสมุดด้วยกันเอง และ หน่วยงานอื่นๆ

ศศิธร หงษ์ไทย กล่าวว่า ห้องสมุดควร 1) มีสื่อซีดี คล้ายกับร้านเช่าหนัง มีทุกแบบ อาจเก็บค่าเช่าก็ได้ 2) มีหนังสือทุกประเภท ตั้งแต่นิทาน บันเทิง สารคดี วิชาการ สารานุกรม งานฝีมือ ฯลฯ 3) มีมุมที่เล่าประวัติศาสตร์ของหนังสือเล่มสำคัญ ประวัติของห้องสมุด คล้ายกับเวลาเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ มีมุมถ่ายรูปสำหรับโพสต์ทำสวยได้ ฉะนั้นต้องแยกโซน สำหรับเด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่

ศราวุธ อยู่เกษม กล่าวว่า สัดส่วนของสถานที่ให้อ่านหนังสือมีเพียงพอ มีมุมต่างๆไว้ให้อ่านหนังสือ อากาศ ต้องไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป มีหนังสือเพียงพอกับความต้องการ มีบรรณารักษ์ให้บริการถามตอบปัญหา มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลออนไลน์

Ms.KANCHARIN LA-ORSRI กล่าวว่า

- 1) ห้องสมุดมีบริการพื้นฐานเดิมที่คืออยู่แล้ว แต่อาจเพิ่มหรือเน้นหนักในบางบริการ อย่างบริการตอบคำถามและช่วยค้นหา
- 2) ห้องสมุดโดยโครงสร้างเหมาะกับการเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเกี่ยวกับชุมชน หรือประชาชนทั่วไป
- 3) ห้องสมุดควรเป็นสถานที่อากาศถ่ายเท เย็นสบาย บรรยากาศดี แสงสว่างพอดี ไม่เหม็นอับ ฝุ่นน้อย มีห้องน้ำสะอาด อาจเพิ่มบริการน้ำดื่มหรือที่ทิ้งขยะที่เด่นชัด

4) อุปกรณ์สืบค้น โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลหนังสือต้องเหมาะสมกับห้องสมุดประมาณหนังสือและสารสนเทศอื่นๆ ผู้ใช้สามารถศึกษาและใช้งานไม่ยุ่งยากเป็นการยืดอายุอุปกรณ์จากการใช้

5) หนังสือมีปริมาณมากพอ มีหลากหลายประเภท ทั้งเก่าและใหม่

6) นอกจากการสำรวจทรัพยากรห้องสมุด ออกสำรวจชุมชนรอบห้องสมุดหรือขอข้อมูลกับส่วนท้องถิ่นประชาชนมีความสนใจหรือมีกิจกรรมอะไร หรือประกอบอาชีพใด สามารถนำมาทำปฏิทินประจำปี ขอความร่วมมือให้สารสนเทศบุคคลในท้องถิ่น

7) ห้องสมุดโรงเรียนจะเป็นห้องสมุดขนาดเล็กจะไม่ใหญ่มากเน้นความรู้ตามระดับนักเรียน น้อยโรงเรียนที่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบุคคลภายนอกสามารถเป็นสมาชิกเข้าใช้ มีงานวิจัย มีอ้างอิงความรู้เฉพาะด้านหลากหลาย แต่ห้องสมุดประชาชนมีสารสนเทศหลากหลาย มีข้อมูลหนังสือท้องถิ่นนั้นที่ห้องสมุดตั้งอยู่และหนังสือเก่าบางประเภทมักจะเจอที่ห้องสมุดประชาชน แม้เด็กๆ จะไม่สามารถยืมได้

8) ห้องสมุดจะต้องมีเงินอุดหนุนมากพอที่จะให้ห้องสมุดอยู่ได้ นอกเหนือจากการขายข้อมูลการรับหาข้อมูล การแลกเปลี่ยน ชื่อ ขาย หนังสือ เพื่อให้สามารถจัดหาหนังสือใหม่ๆ เข้าห้องสมุด

9) ห้องสมุดและบรรณารักษ์ ควรเป็นพื้นที่ที่ดี เป็นมิตรกับทุกคน และย่อมต้องการผู้อ่าน ผู้ใช้บริการที่ดีเช่นกัน ผู้มาใช้บริการควรเป็นผู้อ่านที่ดี มีมารยาทดี เกรงใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบ อย่างค้ำหนังสือนานเพื่อมีผู้อื่นสนใจอ่านเช่นกัน

Mr. Sukapap deejung กล่าวว่า ห้องสมุดควรมีบริการยืมคืนที่รวดเร็วและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ มีหนังสือที่ใหม่อยู่เสมอและรองรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านและทุกๆ วัยของผู้อ่าน มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิดีโอภาพ สื่อการเรียนทางภาษา ทักษะการฟัง และการให้บริการอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นในด้านต่างๆ กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และหาข้อมูลอันมีประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ห้องสมุดควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้หรือไม่

ณัฐวัฒน์ สุขประเสริฐ กล่าวว่า ห้องสมุดควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ โดยมีการสื่อสารสองทาง หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ผ่านสื่อ

kunrapee กล่าวว่า ห้องสมุดควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้.. มีมุมหนังสือ KM คลังความรู้แยกชัดเจน มีมุมให้ผู้รับบริการได้แลกเปลี่ยนความรู้-ความคิดเห็น (อาจตั้งหัวข้อประจำ สัปดาห์-เดือน)

joe aphiboon กล่าวว่า ควรอย่างยิ่ง เพราะห้องสมุดในอนาคตจะไม่ใช้สถานที่ที่คนมานั่งอ่านหนังสือ แต่จะเป็นสถานที่ที่คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และห้องสมุดก็จะต้องมีศักยภาพในการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างการต่อยอดทางความคิดต่อไป

ลมอ โสภ กล่าวว่า บทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ห้องสมุดต้องสนับสนุนการให้บริการที่หลากหลาย ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เฉพาะแค่การค้นหา หรือ บริการยืมหนังสือ จองหนังสือ อย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจเป็นบริการอื่นๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ในการใช้งาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหา สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกหนังสือ การสืบค้นหาข้อมูลในหนังสือต่างๆ ได้

ณัฐพงษ์ ถาวรานนท์ กล่าวว่า เส้นห้ของหนังสืออยู่ที่การได้สัมผัส เหมือนทุกวันนี้คนติดต่อกันได้ทางจอแล้วก็ต้องไปหากัน เพื่อสบตา โอบกอด สัมผัส ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน มันคือชีวิตชีวามากกว่า การสัมผัสหนังสือ กลิ่นหอมของกระดาษ สีเส้นของตัวอักษรที่เปลี่ยนไปตามแสงของสถานที่ๆ เราเอาหนังสือไปอ่าน การแบ่งปันให้คนอื่นอ่านด้วย มันช่างเป็นเสน่ห์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ กล่าวว่า ควรมี เพราะห้องสมุดคือสถานที่ที่รวบรวมความรู้ ซึ่งไม่ได้มีแค่หนังสือเท่านั้น แต่ห้องสมุดจะเป็นสถานที่ที่มีจุดเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ต่างๆ ห้องสมุดไม่สามารถเก็บหนังสือได้ทุกเล่มบนโลก แต่ห้องสมุดจะเป็นคนบอกให้คุณรู้ว่าที่ไหนมีความรู้อะไร ที่ไหนมีข้อมูลอะไร

สายัณห์ ปีกวงศ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหรือการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ควรจะมีลักษณะการแลกเปลี่ยนแบบเครือข่ายของห้องสมุดที่มีการประเมินว่าอยู่ในแต่ละระดับใดเช่นห้องสมุดบางแห่งอาจจะอยู่ในระดับดีที่เป็น Best Practice และระดับปานกลาง และระดับที่ต้องพัฒนา เป็นต้น ผลที่ได้รับจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง จะต้องมีการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดให้มีการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เช่น ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม ก็อาจจะมีการพัฒนาให้การสนับสนุนหนังสือที่หลากหลาย และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ ให้แก่ห้องสมุดของสถานศึกษาที่ยังอยู่ในระดับที่ต้องรับการพัฒนาหรืออาจจะมีการสนับสนุนแก่ห้องสมุดประชาชน ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เป็นต้น จะทำอย่างไรที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะสะดวกต่อการสืบค้น สะดวกต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่หลากหลาย ได้เข้ามาใช้บริการใน

ห้องสมุดทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมการสร้างเครือข่ายในการบริการจัดการความรู้เป็นต้น คือมีการบริการความรู้ที่เป็นความรู้เชิงวิชาการและความรู้เชิงประสบการณ์ เป็นต้น แต่ก็ต้องมองต่อไปว่าองค์ความรู้หากเป็นองค์ความรู้ด้านกลุ่มงานพัฒนาอาชีพ และด้านอื่นๆก็อาจจะใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นลักษณะที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย โดยอาจไม่ต้องบริการหนังสือเป็นเล่มที่อยู่ในห้องสมุด โดยให้ห้องสมุดสามารถบริการดึงเอาเฉพาะเรื่องที่ถูกค่าที่เป็นผู้รับบริการสนใจ แต่ก็ต้องสะดวกและรวดเร็วนะครับ อีกประการหนึ่งห้องสมุดที่มีอยู่ในแต่ละแห่ง ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย พร้อมทั้งมีการเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาใช้บริการอย่างทั่วถึง

รุจิรา สุขใส กล่าวว่า บทบาทของห้องสมุดควรปรับเปลี่ยนจากการทำหน้าที่จัดเก็บเป็นการให้บริการแบบสะดวกใจทันทีและทุกเวลา

สมชาย คุณชาย 3 ชัยรินทร์ กล่าวว่า ควรมีการมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เช่น มีการยืม – คืนระหว่างห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลแห่งอื่นๆ เป็นต้น

ศศิชล หงษ์ไทย กล่าวว่า ในห้องสมุด 1) ควรจะมีกิจกรรมอย่างน้อยก็ปีละครั้ง เหมือนกับข.อมลิติน ยังมีการรณรงค์ให้เด็กฝากเงินวันเด็ก ห้องสมุดก็น่าจะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการสนับสนุนการเล่านิทานก็ได้ สอดคล้องกับนโยบายของสช.ตามสโลแกน “กิน กอด เล่น เล่า” 2) ควรมีการจัดทำ file ที่เป็นหมวดหมู่ของคลังปัญญาชาวบ้านไว้เพื่อเล่าเรื่องต่อให้คนรุ่นหลัง

อัมมาร์ นาวิ กล่าวว่า บรรยากาศในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าโดยการผสมผสานกับความมีชีวิตชีวา สดชื่น แจ่มใส มิใช่เป็นเพียงห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือไว้บริการการเพียงอย่างเดียว ต้องมีการบรรยากาศแห่งการอ่าน มีการจัดอาคารสถานที่ให้น่าเข้าไป มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพ

Mr. Sukapap deejung กล่าวว่า ห้องสมุดควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือไม่ ห้องสมุดควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การอ่านให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม เช่น วันสำคัญต่างๆ โดยการจัดบอร์ดให้อ่านและอธิบายถึงเนื้อหาได้อย่างละเอียดเพื่อเป็นการให้เกิดความอยากรู้ เมื่อรู้ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

บรรณารักษ์ควรมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร

ณัฐวัฒน์ สุดประเสริฐ กล่าวว่า บรรณารักษ์ควรมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ *kunrapee* กล่าวว่า บรรณารักษ์ควรมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยต้องมีบุคลิกภาพที่อบอุ่น ใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รอบรู้ มีการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หนังสือดี หนังสือที่น่าสนใจเป็นประจำ นำเสนอข้อมูลดีๆ สิ่งดีๆ ของห้องสมุด

joe aphiboon กล่าวว่า บรรณารักษ์จะต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองใหม่ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้จัดทำ catalogs หนังสือ หรือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ หากแต่จะต้องเข้าใจถึงข้อมูลและการคัดกรองข้อมูลเหล่านั้นผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้น จากนั้นสามารถที่จะนำข้อมูลนั้นๆ มานำเสนอหรือจัดแสดงภายในพื้นที่ห้องสมุด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้นเราจะเห็นว่าบทบาทของทั้งห้องสมุด และบรรณารักษ์จะต้องสอดคล้องกัน กล่าวคือจะต้องเป็นผู้กระจายองค์ความรู้ไปยังผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ยิ่งถ้าเราสามารถคัดกรองข้อมูลหรือองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้เป็นเฉพาะบุคคลได้หรือเป็นลักษณะ personal learning ก็จะทำให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ครูอ้อย แซ่เฮ กล่าวว่าบรรณารักษ์ที่นอกจากจะแนะนำหนังสือให้ผู้อ่านได้แล้ว ต้องมีบทบาทในการนำเสนอกิจกรรมเชิญชวนให้คนเข้ามาอ่านหนังสือกันมากๆ ด้วย กิจกรรมที่นำเสนอนั้นก็ต้องเหมาะสมกับวัยของผู้เข้าใช้บริการ เช่นกิจกรรมการเล่านิทาน ต้องจัดให้นักเรียนในวัยปฐมวัยและประถมต้น รวมทั้งมีรางวัลเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมาอ่านหนังสือกันมากๆ ด้วย

นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ กล่าวว่า บรรณารักษ์ไม่ใช่แค่คนที่นั่งเฝ้าหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่บรรณารักษ์จะต้องรู้จักหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดด้วย การที่ผู้ใช้บริการมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือแล้วบรรณารักษ์สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ได้รอบห้องสมุดนับเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากๆ หรือแม้แต่การเปลี่ยนบทบาทของบรรณารักษ์ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือ ก็ยิ่งดี เช่น เมื่อคนเข้ามาในห้องสมุดแล้วต้องการรู้วิธีการรักษาสุขภาพ บรรณารักษ์ก็จะแนะนำหนังสือพร้อมทั้งบอกได้ว่าเล่มไหนอ่านดี เล่มไหนอ่านง่าย ช่วยชี้นำทำให้เกิดการเรียนรู้และความสนใจในการอ่านหนังสือของผู้ใช้บริการ เพิ่มมากขึ้น

รุจิรา สุขใส กล่าวว่า บรรณารักษ์ควรมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเช่น ความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลต่างวัย ต่างวัฒนธรรม ตลอดจนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยบทบาทเหล่านี้จะทำให้การเรียนรู้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้รับการกระตุ้น หากเราทำได้บางส่วนหรือทำได้ทุกประเด็นจะทำให้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน หรือในสังคมลดน้อย และทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถก้าวสู่อาเซียนได้อย่างมั่นใจ

ครูทิพย์ กล่าวว่า บรรณารักษ์ควรมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และต้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานห้องสมุด มีอรรถยาศัยน้ำใจดี มีจิตบริการ ทำงาน เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้ใน ห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ มีความรอบรู้ ฐูกว้าง ฐูไกล ทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นนักจัด กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ เป็นผู้จัดการความรู้ได้ดี และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มเวลา ไม่ เบื่อหน่าย

คุณชาย 3 บรรณารักษ์ กล่าวว่า บุคลากรในห้องสมุดจะต้องมีจิตสำนึกในการให้บริการ เพราะการ บริการคือภารกิจหลักที่ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งการทำงานของบรรณารักษ์ยุคใหม่ต้องเป็นผู้ที่เคลื่อนไหว (ทางสมอง) ได้รวดเร็ว เปลี่ยนแปลง (ยอมรับ) และ พร้อมทั้งจะเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนต่างๆ มากกว่าการทำงานในแนวคิดเดิมที่ทำอยู่ทุกๆ วัน ไม่เคยเปลี่ยน

ศศิชล หงษ์ไทย กล่าวว่า บรรณารักษ์น่าจะทำหน้าที่เดินเข้ามาดูแลให้คำแนะนำในการค้นคว้า การ ใช้ห้องสมุด มากกว่านั่งทำหน้าที่ให้ยืมคืนหนังสืออย่างเดียว แล้วถ้าพบผู้อ่านเสียงดัง ก็น่าจะเข้าไปตักเตือน อย่างเหมาะสม

อัมมาร์ นาวิบรรณารักษ์ กล่าวว่า ห้องสมุดจะต้องเปลี่ยนจากบรรณารักษ์ธรรมดา ให้มาสู่การเป็น ผู้จัดการความรู้ ขยับขยายจากการเป็นแค่ห้องสมุดสู่การเป็นศูนย์ความรู้หรือ Knowledge Center ในอนาคตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการการสร้างชุดความรู้ และความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้นในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ คือ ดังนั้นบรรณารักษ์ทุกคน ควร “ร่วมแรง ร่วมใจ” ทำให้ห้องสมุดสามารถไปถึงภาพอนาคต นี้ได้ สังคมไทยจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542

Mr. Sukapap deejung กล่าวว่า บรรณารักษ์ควรช่วยแนะนำหนังสือที่ใหม่ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในมุม ที่น่าสนใจ ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุดเกิดความสนใจและเกิดความอยากอ่านให้กับผู้ที่สนใจในเนื้อหา นั้นๆตรงตามความต้องการ จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีสำหรับผู้อ่านและนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตาม เป้าหมาย

เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลควรปรับเปลี่ยนหรือไม่

ฉัฐวิวัฒน์ สุคประเสริฐ กล่าวว่า เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลควรเชื่อมโยงองค์กรที่ให้ข้อมูลหลัก เช่น สำนักงานวิจัย ลงมาจนถึงวิธีทำอาหาร แม้กระทั่งการชั่งร่อนเท้า

คุณมะเดื่อ กล่าวว่า ในยุค IT เครื่องมือ เครื่องใช้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในห้องสมุดก็ต้องมีให้ครบครัน และบริการได้รวดเร็วทันใจ

kunrapee กล่าวว่า เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลควรรวดเร็วทันใจ ทันเวลา ทันสมัย (หลายครั้งที่ Internet ในห้องสมุด ความเร็วต่ำ รอนานมาก) เพียงพอกับผู้รับบริการ (บ่อยครั้งที่เข้าห้องสมุดแล้ว ไม่มี Computer วางให้สืบค้นข้อมูล)

joe aphiboon กล่าวว่า ห้องสมุดในอนาคตอาจจะไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้เข้ามาค้นหาข้อมูลอีกต่อไป เพราะทุกวันนี้เราสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้ว แต่ห้องสมุดควรมีหน้าที่ที่จะกระจายหรือส่งต่อข้อมูลที่คัดกรองอย่างเหมาะสมให้กับผู้ใช้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล หรือ push information ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สายอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปวิเคราะห์หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่อไป

นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ กล่าวว่า ควรเปลี่ยนอย่างยิ่ง กล่าวคือ การค้นหาหนังสือแบบเดิมๆ คือ การค้นชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง สถานที่จัดเก็บ โลกที่ผู้เขียนอยากเห็นคือการสืบค้นข้อมูลของหนังสือที่นำไปสู่บทวิจารณ์หนังสือ

คุณชาย 3 กล่าวว่า ควรจัดให้บริการช่วยการค้นคว้าสมัยใหม่ โดยใช้โปรแกรมบรรณารักษ์เสมือนจริง หมายถึง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้บริการตอบคำถามแทนบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ในห้องสมุด โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในห้องสมุด โดยสมาชิกต้องป้อนข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์แล้วให้ประมวลผลและถามคำถามกับผู้ใช้บริการต่อไป ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้

ศศิชล หงษ์ไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย และเข้าถึงง่าย เช่น อยู่บ้านก็ค้นดูได้ และมีสื่อ e-book มากขึ้น

Mr. Sukapap deejung กล่าวว่า เทคโนโลยีการสืบค้นควรเพิ่มด้วยการ ให้นำหน้าของการสืบค้นง่ายต่อการสืบค้นทำให้เกิดความง่ายด้ายในการหาหนังสือตามที่ต้องการและจัดหน้าสืบค้นตามหมวดหมู่ไว้ เพื่อให้ผู้สืบค้นเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและหาหนังสือได้ตรงตามความต้องการ

บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดน่าจะเป็นอย่างไร

ณัฐวัฒน์ สุขประเสริฐ กล่าวว่า บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดควรเป็นเหมือนเพื่อนจัดสิ่งดีไว้ต้อนรับเพื่อน เป็นสิ่งที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพได้ในระดับหนึ่ง

คุณมะเคื่อ กล่าวว่า ห้องสมุดจะต้องมีบรรยากาศที่เงียบสงบ สวย สะอาด สะดวกแก่การเข้าไปใช้บริการ ห้องสมุดนอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้ นานาตามความต้องการของแต่ละคนตามหน้าที่หลักของห้องสมุดแล้ว ห้องสมุดน่าจะมีบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับพักผ่อนทั้งกาย ทั้งใจได้อีกด้วยเด็กไทยยุคใหม่ ไม่ชอบการอ่านเพราะมีสิ่งที่หน้าสนใจ ล้อตา ล่อใจมากมายที่หามาได้ จับต้องได้ พ่อ แม่ มีงานยุ่งยุ่งกับการวิ่งไล่ตามให้ทันกับภาวะครองชีพที่ติดจรวด ทำให้ลูกๆ อยู่กับสื่อเทคโนโลยี ที่อาจจะพาให้เด็ก ๆ ทั้งสิ้นสวรรค์และลงนรกได้ในขณะเดียวกัน “หนังสือ” จึงกลายเป็นเรื่อง “บิบบังคับ” ให้เด็ก ๆ จำเป็นจะต้องอ่าน เพราะครูให้อ่าน

บุญตา บุรีศรี กล่าวว่า ห้องสมุดจะอยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้าตัวเราคือ ห้องสมุด ถ้าตัวเราคือชั้นเก็บหนังสือ ตัวเราคือแหล่งความรู้ ดังนั้น คำว่า “ห้องสมุด” ในนิยามของผู้เขียน น่าจะหมายถึงที่ตรงไหนก็ได้ที่เป็นแหล่งที่มีความรู้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ห้องหนึ่งๆ ที่ประกอบไปด้วยหนังสือ เพราะคนคือหนังสือที่ดี คนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีได้

kunrapee กล่าวว่า บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดควรจะมีเงียบสงบ บางส่วนอาจเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนอบอ้าว ควรจัดโซนหนังสือให้ชัดเจน หาง่าย ไม่แออัด มีที่ว่างสามารถเดินสวนกันสบายระหว่างตู้หนังสือ มีโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือคนเดียว เป็นกลุ่มคณะ ไม่ควรมีมุมอับที่แน่นมาก ๆ คือต้องสะอาดไม่มีฝุ่นที่หนังสือ ชั้นหนังสือ และหนังสือต้องไม่ชำรุดเสียหาย

joe aphiboon กล่าวว่า จากภารกิจหลักของห้องสมุดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของ Learning space สามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางการออกแบบห้องสมุดจึงควรที่จะมีพื้นที่หลักสำคัญ 4 ส่วนคือ 1) พื้นที่สำหรับส่งผ่านความรู้ ทั้งในรูปแบบของ Broadcasting และ Publishing 2) พื้นที่ที่สามารถทำงานร่วมกันหรือ Learning studio 3) พื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงแนวความคิด หรือ Open theater 4) พื้นที่สำหรับรองรับการประชุมหรือการทำงานเป็นกลุ่มย่อย หรือ Meeting room

ณัฐพงษ์ ถาวรานนท์บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด ส่วนสำคัญหลักๆ คือ แสงสว่างต้องเพียงพอ อุณหภูมิภายในห้องต้องไม่เย็นจนเกินไป มีการแยกโซนเป็นส่วน ส่วน โซนนิเทศสาร หนังสือพิมพ์ควรจะแยกต่างหาก เพราะเท่าที่สังเกตโซนนี้จะมีเสียงดังกว่าโซนอื่นๆ

เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ กล่าวว่า ห้องสมุดแบบเดิมๆ ต้องมีบรรยากาศเงียบสงบ ใครส่งเสียงดังก็เหมือนคนทำผิดร้ายแรงจริงๆ แล้วสำหรับผมการที่ห้องสมุดมีเสียงบ้างไม่ใช่เรื่องน่าแปลก เพราะการที่คนได้อ่านหนังสืออาจมีเรื่องที่สงสัยหรือเรื่องที่ต้องอภิปราย กัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องสมุดก็จำเป็นที่ต้องใช้เสียง ไม่เคยมีใครบอกเลยนะครับว่า การเรียนรู้ต้องนั่งเงียบๆ แล้วจะเรียนรู้ได้ดี

ศุภทิพย์ กล่าวว่า บรรยากาศในห้องสมุด ควรเอื้อต่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า อุดมไปด้วยความรู้

ความบันเทิง รื่นรมย์ไปด้วยมิตรภาพและไมตรีจิต ห้องสมุดต้อง ไม่มีเสียงรบกวน ไม่ร้อนอบอ้าว เย็นสบาย สะอาด ไม่มีกลิ่นอับ ไม่มีฝุ่นละออง ปลอดภัยโปร่ง และปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ใช้บริการ มีโต๊ะ เก้าอี้เพียงพอให้นั่งอ่าน มีมุมให้นอนอ่านสำหรับเด็กๆ กว้างขวาง ไม่คับแคบ แออัด ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการ อึดอัด มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุดครบครัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เครื่องถ่ายเอกสาร มีการจัดวางเป็นระเบียบ ไม่คับแคบ แออัด สะดวกแก่การใช้ได้รวดเร็ว ไม่ชำรุดหรือเสีย มีหนังสือ ชวนให้ เด็กหยิบอ่าน อากาศภายในเย็นสบาย กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านน่าสนใจ มีมุมแนะนำหนังสือใหม่ หรือแนะนำเรื่องน่ารู้ น่าสนใจ

คุณชาย 3 กล่าวว่า ห้องสมุดไม่ถึงกับเงียบมากเกินไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียงดังได้ตามอำเภอใจ มีบรรยากาศที่สบาย สะดวก ห้องก็ไม่ควรทึบ หรือร้อน อากาศปลอดโปร่ง อาจจะมีสวนใกล้ ๆ หรือออกไปอ่านที่สวน มีมุมกาแฟ นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่สบายอีกก็คือ มุมเด็ก มุมนอนพักผ่อนสถานที่ที่ตั้งต้องไปมาสะดวก

ศศิชล หงษ์ไทย กล่าวว่า ห้องสมุดควรมี 1) บรรยากาศคล้ายรีสอร์ท สบายๆ มีสวนหย่อม รมรื่น ไม่จำเป็นต้องมีแอร์ มีน้ำดื่ม (จำหน่ายก็ได้) มีห้องน้ำ นั่งอ่านนอนอ่านได้สบาย มีโซฟานุ่มๆ มีการระบายอากาศที่ดีก็เพียงพอ

Mr. Sukapap deejung กล่าวว่า ควรจัดการให้ห้องสมุดมีมุมที่สงบ สะอาดและน่าอ่านหนังสือให้เสมือนเป็นเหมือนห้องนั่งเล่น ในสวนหรือในที่ส่วนตัวที่ไม่มีผู้ใดรบกวนได้ ทำให้การอ่านหนังสือเกิดความสนุกสนานและเป็นบรรยากาศที่น่าอ่านเหมาะแก่การเรียนรู้ที่ดี

บรรณารักษ์ควรเป็นผู้ที่คอยช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อะไรบ้างให้แก่ผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไป

ณัฐวัฒน์ สุขประเสริฐ กล่าวว่า บรรณารักษ์ควรเป็นผู้ที่คอยช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ โดยจัดทำจุลสารราย 2 เดือน ส่งเสริมให้ผู้มาใช้บริการเป็นนักอ่านและนักเขียน เขาไปท่องเที่ยวที่ไหนมา รู้สึกอย่างไรกับที่นั่นก็ลงจุลสารลงเฟสบุ๊คเป็นต้น

คุณมะเคื่อ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือ บรรณารักษ์จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ยิ้มแย้มแจ่มใส รัชการบริการให้บริการแก่ผู้ที่เข้าไปใช้ห้องสมุดอย่างไม่ดูค้าย ช่วยกัน ช่วยหาหนังสือด้วยความเต็มใจ พุดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับทุกคน

kunrapee กล่าวว่า บรรณารักษ์ควรเป็นผู้ที่คอยช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไปโดยสอบถามความต้องการ ช่วยแนะนำข้อมูลความรู้ต่างๆ สอนหรือแนะนำวิธีสืบค้นข้อมูล กรณีไม่ทราบอาจแนะนำวิธีค้นคว้าเพิ่มเติม

joe aphiboon กล่าวว่า บรรณารักษ์ควรมีพื้นฐานของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และควรมีทักษะในการที่จะถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อให้ผู้เรียนหรือประชาชนเข้าใจและสามารถมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตลอดชีวิตหรือ Life Long Learning ซึ่งเมื่อผู้เรียนหรือประชาชนส่วนใหญ่มีทักษะดังกล่าวแล้ว ก็จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆต่อไป

เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ กล่าวว่า อย่างแรกที่บรรณารักษ์ควรเป็น คือ การแนะนำเรื่องกระบวนการในการเปลี่ยนความรู้ อ่านหนังสือเสร็จให้ผู้ใช้บริการลองเขียนวิจารณ์หนังสือ หรือ ชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ให้บริการอ่าน ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันมันทำให้เรายิ่งรู้มากขึ้นด้วย

คุณชาย 3 กล่าวว่า บรรณารักษ์ควรได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน ก็จะทำให้งานบริการของห้องสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Mr. Sukapap deejung กล่าวว่าบรรณารักษ์ควรให้ความช่วยเหลือในความต้องการในการหาหนังสือหรือสื่อที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนหรือประชาชน โดยถามความต้องการและช่วยตอบข้อสงสัยได้อย่างถ่องแท้ เพื่อตรงตามจุดประสงค์และทำให้ผู้เรียนหรือประชาชนได้มีทักษะในการสืบค้นหนังสือได้ตามเป้าหมายที่ถูกต้อง เป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองในอนาคต

ห้องสมุดประชาชนกับห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควรจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ณัฐวัฒน์ สุขประเสริฐ กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชนกับห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควรจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยไม่น่าเป็นห่วง แต่ที่กล่าวมาข้างบนเพื่อจะใช้กับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดโรงเรียน หากเป็นไปได้น่าจะมีไปถึงห้องสมุดประชาชนด้วย

kunrapee กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชนกับห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย อาจต่างกันเล็กน้อยเรื่องจำนวนหนังสือ เพราะห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีผู้รับบริการที่แน่นอนมากกว่า ในแต่ละชนิดของหนังสือคนส่วนใหญ่ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลวิชาการ จะเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยก่อน

joe aphiboon กล่าวว่า ห้องสมุดทั้งสองแห่งจะมีความเหมือนในลักษณะของการจัดพื้นที่หรือ Physical Space เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (Collaborative Learning) แต่จะมีความต่างที่การจัดการข้อมูลหรือ Virtual Space ที่จะคัดเลือกข้อมูลที่มีคุณค่าให้กับผู้ใช้แต่ละรายที่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มคนทั้งสองมีความสนใจในข้อมูลหรือความรู้ที่ไม่เหมือนกัน (Individual Study)

ลมอ โสภ กล่าวว่า บทบาทของห้องสมุดประชาชนในแต่ละพื้นที่ควรจะมีแตกต่างจากห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย หากต้องเพิ่มบทบาทในการเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยของแต่ละพื้นที่ ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มมากขึ้นซึ่งบทบาทในการเป็นแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัยนั้น ห้องสมุดประชาชนประจำพื้นที่ อาจต้องมีเชื่อมโยงข้อมูลของห้องสมุดในแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายหอสมุดประชาชนประจำตำบล ประจำอำเภอ หรือจังหวัด ซึ่งจะเชื่อมโยง ห้องสมุดโรงเรียนสถาบันการศึกษา ห้องสมุดหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่นั้นๆ เข้าด้วยกันและมีการแชร์ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) ของห้องสมุดต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลเดียวกันในแต่ละพื้นที่

ฉัฐพงษ์ ถาวรานนท์ กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชนกับห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ควรจะมีความแตกต่างกันตรงกลุ่มของผู้ใช้บริการนะครับ ห้องสมุดประชาชนมีอายุของผู้ใช้ที่กว้างกว่า ควรจะมีโซนสำหรับเด็ก หรือศูนย์เด็ก แยกต่างหาก มีโซนอ่านหนังสือเฉพาะสำหรับพระภิกษุสามเณรครับ ทางเดินก็ควรจะกว้างขวางสักหน่อยให้ผู้พิการที่นั่งรถเข็นสามารถเข็นรถไปได้ครับ

เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ห้องสมุดโรงเรียนหรือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่งก็เปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกด้วย(ประชาชนทั่วไป) ซึ่งการให้บริการความรู้ผมว่าทั้งสองแบบเหมือนกัน แต่อาจจะต่างกันที่เนื้อหาสาระมากกว่า เช่นในห้องสมุดประชาชนก็เน้นหนังสือที่ผู้ใช้บริการอ่านง่าย ไม่ซับซ้อนอะไรมา ส่วนห้องสมุดโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยก็จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นและเนื้อหาเชิงวิชาการที่มากขึ้น

ครูทิพย์ กล่าวว่า ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยการจัดเก็บรวบรวมหนังสือและสื่อความรู้อื่นๆ ในหมวดวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร ช่วยเหลือในการค้นคว้าวิจัยของ อาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาการของ อาจารย์และนักศึกษาโดยจัดให้มีแหล่งความรู้ และช่วยจัดทำ

บรรณานุกรมและดัชนีสำหรับค้นหาเรื่องราวที่ต้องการ แนะนำนักศึกษาในการใช้หนังสืออ้างอิง
บัตรรายการ และคู่มือสำหรับการค้นหาเรื่อง ได้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา

ห้องสมุดโรงเรียนมัธยม และโรงเรียนประถมศึกษาที่มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยเก็บ
รวบรวมหนังสือและสื่อความรู้อื่นๆ ตามรายวิชา แนะนำสั่งสอนการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แนะนำให้รู้จักหนังสือที่ควรอ่าน ให้ รู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ให้
รู้จักรักและถนอมหนังสือ และเคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้ห้องสมุดและยืมหนังสือซึ่งเป็นสมบัติของทุก
คนร่วมกันนักเรียนและครู อาจารย์จัดชั่วโมงใช้ห้องสมุด จัดหนังสือและสื่อการสอนอื่นๆ ตามรายวิชาให้แก่
ครู อาจารย์ ได้ค้นคว้าสะดวกรวดเร็ว ทันต่อการนำไปสอนนักเรียน

ธงชัย สุกประเสริฐ กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชนกับห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ว่าควรจะ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนั้น คำตอบคือ ความแตกต่างกันในด้าน วัตถุประสงค์ในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่ต้องการของผู้มาใช้บริการและความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ

สมชาย คุณชาย3 ชัยรินทร์ กล่าวว่า เป้าหมายเหมือนกันเรื่องการบริหาร คือต้องการให้ผู้รับบริการ
มาใช้บริการห้องสมุด ยืมหนังสือ มาใช้เป็นสถานที่ในการอ่านหนังสือ เป็นสถานที่ในการค้นคว้าหาข้อมูล
ส่วนที่แตกต่าง คือ งบประมาณ โรงเรียนบางโรงเรียนถึงงบประมาณน้อย หนังสือ หรือข้อมูล ระบบการ
สืบค้นทางอินเทอร์เน็ตแทบจะไม่มี ทำให้การสืบค้นข้อมูล หนังสือ ตำรับ ตำรา ต่าง ๆ ก็ไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน เหมือน ห้องสมุดประชาชน หรือมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ ๆ

ศศิษฐ หงษ์ไทย กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชนกับห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควรจะเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร 1) ควรต่างกันอย่างแน่นอน เพราะกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่ม ความต้องการต่างกัน
2) ห้องสมุดประชาชน ต้องคิดหาวิธีการอย่างไรให้ชาวบ้านเข้ามาใช้บริการ แต่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
น่าจะเป็นการทำอย่างไรให้ค้นคว้าหาข้อมูลได้รวดเร็ว และมีเพียงพอที่จะใช้งาน เสนอว่าห้องสมุด
มหาวิทยาลัยน่าจะมีข้อมูลว่าหนังสือประเภทไหนที่มีการยืมบ่อยที่สุด แล้วจัดสรรเพิ่มเติม เพราะสมัยก่อนมี
10 เล่ม ไปที่ไรก็หมดแล้วทุกที เพราะบางคนยืมต่อยาว

Mr. Sukapap deejung กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชนกับห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควร
แตกต่างกันในด้านการจัดหมวดหมู่ของประเภทหนังสือ เพราะความต้องการในการใช้นั้นแตกต่างกัน
ห้องสมุดประชาชนเป็นการเรียนในทุกเพศทุกวัยและทุกคนก็สามารถใช้ประโยชน์ในห้องสมุดอย่าง
หลากหลายตามความต้องการ ตามที่มาของผู้ใช้คืออ่านและเรียนรู้ทุกๆด้าน ส่วนห้องสมุดของโรงเรียนส่วน
ใหญ่จะเป็นด้านวิชาการ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน และการใช้ก็แตกต่างกันออกไป เช่น เพื่อการวิจัย การ

ทำบทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนเพื่อเข้าสู่การทำงานอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงควรแตกต่างกันในเนื้อหา และหมวดหมู่ของหนังสืออย่างเห็นได้ชัด

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการใช้ห้องสมุดศตวรรษที่ 21

จารุวรรณ ศรีวรกุล กล่าวว่า ประการแรก ผู้เรียนต้องมีวิจารณญาณในการเลือกอ่าน เลือกค้นคว้า เพราะข้อมูลมีหลากหลาย ไม่ควรเชื่อทั้งหมดแต่ต้องพิจารณาจากหลายๆ ด้าน เช่น การอ่านข่าว หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ต้องมีการพิจารณาได้ตรง และหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้และแหล่ง เรียนรู้อื่นๆ ประการที่สอง การเข้าสู่ระบบออนไลน์ ขาดไม่ได้คือการรักษาความลับ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ประการที่สาม สามารถสืบค้น ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะระบบออนไลน์ทำให้ผู้เรียนสะดวกในการ ค้นคว้า โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ตึกอาคารเพื่อค้นหาหนังสือเพียงเล่มเดียว ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้ง ทรัพยากรอื่นๆ และประการที่สี่ ปลูกจิตสำนึกเด็กๆ เยาวชน ให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยอาจจัดกิจกรรมที่ สนับสนุนการอ่าน ค้นคว้า ที่สำคัญต้องทำต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

บุญตา บุรีศรี กล่าวว่า ยุค IT ที่แล้ว ห้องสมุดยิ่งกว้างขึ้นนะละ ดังนั้นในยุคศตวรรษที่ 21 นะละ สำหรับตัวเองแล้วคิดว่าห้องสมุดอยู่ที่ไหนก็ได้เนอะ สำคัญที่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์นั้น ได้มากน้อยแค่ไหนเองนะละ มันน่าจะมีคำถามมากกว่านะละ ว่าทำยังไงให้คนรักการอ่านมากขึ้น ทำยังไงให้ คนสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นนะละ สำคัญที่ตรงนี้ต่างหาก ดูอย่างญี่ปุ่นข้างถนนก็ยังเป็นห้องสมุดได้เนอะ เพราะนิยามของห้องสมุด คือ แหล่งรวบรวมความรู้นั่นเอง

สมชาย สมผดุง กล่าวว่า บทบาทของบรรณารักษ์กำลังจะเปลี่ยนไปเพราะ

1) ทรัพยากรสารสนเทศมีมากมาย และหลากหลายมาก รูปแบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร สารสนเทศที่เคยใช้มาเช่น Dewiest หรือ OCLC อาจจะไม่พอแล้ว Face book / YouTube ยังไม่มี Yahoo กำลังตั้ง และ Google กำลังจะเกิด)

2) สิ่งที่เคยมีกายภาพกำลังจะหายไปเหลือแต่ Bits กับ Bytes (ตอนนั้นเริ่มมีโครงการ Digitization หนังสือกันแล้ว)

3) คนไม่อยากจะเข้าห้องสมุด แต่อยากจะอ่านอยากจะค้นมากขึ้น แต่การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ สมัยนั้นยังไม่ง่ายดายเหมือนสมัยนี้ (ADSL ยังไม่มี 3G หรือ WiFi ไม่ต้องพูดถึง)

4) สื่อผสมมีบทบาทมากขึ้นอย่างชัดเจน (ปัจจุบันไม่ต้องพูดถึง เห็นกันชัดเจนมาก) หากท่านเคยไป ชมงานสัปดาห์หนังสือก็จะได้พบว่าหลายสำนักพิมพ์ได้มีการบอกรับสมาชิกแบบออนไลน์กันแล้ว

5) คนจะผลิตเนื้อหา (content) มาตรฐานที่เคยใช้กันในวงการบรรณารักษ์ จะไม่มีใครสนใจใช้ ถึงแม้ว่าจะดีแต่ใช้และเรียนรู้ยาก คนที่ผลิตเนื้อหาจะใช้กระบวนการจัดการสารสนเทศตามแบบของตัวเอง สิ่งที่มาคือมาตรฐานใหม่ในการจัดระเบียบเนื้อหา คือ “**metadata**” และ “**semantic**”

ลมอ โศก กล่าวว่ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ยุค 3G 4G การสื่อสารแบบทันทีทันใดทั้งภาพและเสียง อยากรู้อะไรก็คลิกแบบเดี๋ยวก่อน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาห้องสมุดอย่างมาก เพื่อช่วยลดข้อจำกัด เรื่อง “คน กับ ทรัพยากร” ต่างๆ ให้น้อยลงไปนั่นคือ เป็นทางเลือกในการค้นคว้า ในการค้นหา ในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ให้กับคนทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ สะดวกสบาย ทุกที่ทุกเวลา ห้องสมุดหลายแห่ง จึงมีการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็น E-Library หรือ Digital Library กันมากขึ้น โดยการนำระบบการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการยืม การจองหนังสือ หรือในการค้นหาหนังสือ หรือแม้แต่ การดาวน์โหลดหนังสือหายาก หนังสือเก่าต่างๆ

ดังนั้น ห้องสมุดในปัจจุบัน จึงไม่ได้เป็นเพียง ห้องที่มีแต่สมุดหนังสือหรือตำราเท่านั้น แต่อาจเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ของนักอ่าน นักเขียน การจัดนิทรรศการต่างๆ หรือการบรรยาย ให้ความรู้ในด้านต่างๆ

สุพัตรา ดวงเกษมสุข กล่าวว่ 1) โรงละครเล็กสำหรับแสดงละครหุ่นหรือเล่านิทานตอนกลางวัน อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้ง 2) บริการยืมคืนง่าย-ไม่เน้นบัตรสมาชิก3) ตะกร้าความรู้สู่ห้องเรียน หมุนเวียนไปทุกวันหรือทุกสัปดาห์ 4) มุมอาเซียนที่ประกอบด้วยเรื่องราวของประเทศอาเซียนที่เน้นรูปภาพหรือสิ่งจับต้องได้ 5) บรรณารักษ์ที่ใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พบได้ตลอดเวลา

ธงชัย สุกประเสริฐ กล่าวว่ ปี พ.ศ. 2556 นี้ มีห้องสมุดใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายรูปแบบ และหลากหลายทั่วโลก แต่การเข้าถึง กลับมีวิธีเดียว คือการสืบค้นผ่าน search engine และการเข้าเป็นสมาชิกที่ต้องมีรหัสผ่านและมีค่าใช้จ่าย ห้องสมุดที่เป็นระบบปิด จะมีข้อจำกัดคือ มีผู้เข้าดูและใช้บริการได้เฉพาะสมาชิก หากไม่ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของสมาชิกได้ ก็จะถูกกลืนไปในที่สุด แต่ห้องสมุด ที่มีจุดเด่น คือ ฟรี เปิดให้บริการคนทุกรูปแบบทุกวัย จะเป็นชุมชนที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมตลอดเวลา และมีคนมาตั้งคำถาม คำตอบ นั่นคือวัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้

อัมมาร์ นาวิ ห้องสมุดในอนาคตในอุดมคติในอนาคตของผมคือเป็นห้องสมุดลูกผสมหรือผสมผสาน (hybrid library) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างรูปแบบทั่วไป (conventional) และรูปแบบดิจิทัล (digital) ความต้องการการมีห้องสมุดดิจิทัล หรือห้องสมุดศตวรรษใหม่ สาเหตุเกิดมาจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ใยแก้วนำแสง และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งยังมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ห้องสมุดดิจิทัล นอกจากราคา

ประหยัด ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกหลายประการ คือง่ายต่อการเข้าถึง สามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน ทุกสถานที่ และทุกเวลา เพียงแค่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1. การเข้าถึง คือ ห้องสมุดจัดเป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดชีวิต 2. เครือข่าย ห้องสมุดควรคำนึงถึง โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการเตรียมระบบที่ดีไว้เพื่อการบริการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่กว้างไกล

รงค์รบ (ปิ่น) บีเวอร์ กล่าวว่า สิ่งที่มีอยู่ก็ควรมีต่อไป เช่น ความสงบ หนังสือที่ครบและทันสมัย มีความสะอาด บริการที่เป็นกันเองผมบอกตรงๆ ว่า ผมชอบบรรยากาศของห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ พอๆ กับ TK Park ประเด็นคือ ความเป็นพื้นฐานที่เรียบง่ายของห้องสมุด มีความสำคัญพอๆ กับความทันสมัยซึ่งสิ่งที่ผมอยากให้มีเพิ่ม โดยแนวคิดในแนว Ubiquitous ซึ่งความเป็นห้องสมุดน่าจะปรากฏอยู่ทุกที่ ทุกเวลา

ขจิต ฝอยทอง กล่าวว่า ห้องสมุดควรมี 1) บรรณารักษ์ใจดี มีจิตใจบริการผู้ใช้บริการ ช่วยหาหนังสือให้ยืมแถมตลอดเวลา ผู้เขียนพบว่านักเรียนชอบเข้าห้องสมุดเมื่อบรรณารักษ์ใจดี ไม่นักเรียนในห้องสมุดมีหนังสือหลากหลาย ให้ยืมเพื่อสำหรับผู้ใช้บริการทุกวัย ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ 3) มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ยืมให้ใช้ในห้องสมุด ไม่จำกัดเฉพาะหนังสือ 4) มีกิจกรรมห้องสมุดที่หลากหลาย เช่น การเล่านิทานสำหรับเด็ก การสอนพับกระดาษ การจัดดอกไม้ ฯลฯ 5) ห้องสมุดไม่ได้จำกัดแค่เพียงหนังสือสามารถเข้าไปใช้ห้องเฉพาะเพื่อคุยงานกัน หรือมีห้องให้นอนงีบได้ 6) มีวารสารที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่นวารสารสารคดี วารสารหมอชาวบ้าน

ห้องสมุด ถือเป็นหัวใจของการศึกษาไม่ว่าการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สามารถให้ผู้คนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมจากที่ร่ำเรียน ไม่ว่าจะ เป็น นักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษารวมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต แนวโน้มของห้องสมุดในอนาคต นอกจากจะยังคงมีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์แล้ว ยังมีสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล ห้องสมุดยังเป็นศูนย์รวมของสารสนเทศในทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสืบค้นและเข้าถึงได้มากขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยี เพื่อการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล และการพัฒนารูปแบบการบริการจึงมีความสำคัญในการดำเนินงานของห้องสมุดยุคใหม่

รายการบันทึกทั้งหมดที่ได้คำสำคัญ “ห้องสมุด”

post title: วิจารณ์เรื่อง ใครอ่านหนังสือของฉันไป Who Move my Cheese?
 post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/7574>
 author's name: นาย กัณฑ์ เอมวัฒน์
 author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/sailomsaengdaed>
 created date: 19 พฤศจิกายน 2548 21:56
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 17:12
 received flowers: 0
 comments: 9
 hits: 3546

post title: แนะนำวิทยากรบรรยายเรื่อง KM
 post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/7989>
 author's name: Prof. Vicharn Panich
 author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/vicharnpanich>
 created date: 25 พฤศจิกายน 2548 09:01
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 17:18
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1461

post title: การวิจัยกับงานห้องสมุด
 post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/12722>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 19 มกราคม 2549 10:50
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 00:26
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 2045

post title: การลงทะเบียนหนังสือ
 post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/17149>
 author's name: นางสาว กัณฑ์ณี เท็ดสิริกุล
 author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/pakinnee>
 created date: 28 กุมภาพันธ์ 2549 15:21
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 13:24
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 5715

post title: มุมมองและความหลากหลาย ของผู้ใช้บริการ
 post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/25509>
 author's name: Wanpen Tanjankul

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanpen>
 created date: 26 เมษายน 2549 10:25
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 14:48
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 392

post title: พัฒนางองค์กร เริ่มจากคน??
 post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/26033>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 29 เมษายน 2549 12:30
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 14:49
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 536

post title: องค์ความรู้ กับวงการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
 post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/26074>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 29 เมษายน 2549 16:35
 updated date: 16 เมษายน 2555 20:04
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 956

post title: E-book กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน
 post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/32142>
 author's name: miss สิทธิพร ทิวะสิงห์
 author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 30 พฤษภาคม 2549 15:06
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 21:22
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 1055

post title: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
 post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/32790>
 author's name: miss สิทธิพร ทิวะสิงห์
 author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 01 มิถุนายน 2549 19:59
 updated date: 25 พฤษภาคม 2555 14:46

received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 918

post title: ความขี้...เหตุเกิดจากการทำงาน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/33036>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 03 มิถุนายน 2549 09:42
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:06
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 433

post title: ห้องสมุดกับการจัดการสารสนเทศ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/33390>
 author's name: นาย รัตวัฒน์ ปรีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 09 มิถุนายน 2549 03:28
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 11:21
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 3738

post title: ทูตกันจ้ง...เรื่องลูกก้าส้มพันธ์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/33812>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 12 มิถุนายน 2549 18:33
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:08
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 574

post title: การประชาสัมพันธ์กับงานลูกก้าส้มพันธ์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/33815>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 12 มิถุนายน 2549 18:58
 updated date: 13 มิถุนายน 2555 10:13
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 870

post title: งานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/33900>
 author's name: นาง สายสุนีย์ ประสิทธิ์สุวรรณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/saisuneep>

created date: 13 มิถุนายน 2549 11:38
 updated date: 07 มิถุนายน 2555 21:41
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 209

post title: เมื่อได้รับการอบรมและศึกษารฐานข้อมูลทางด้านห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/34190>
 author's name: นาย รัตวัฒน์ ปรีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 15 มิถุนายน 2549 01:53
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:09
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 1042

post title: กลยุทธ์การตลาดกับงานห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/34239>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 15 มิถุนายน 2549 14:45
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 04:38
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1370

post title: วิเคราะห์ภาระงาน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/34240>
 author's name: ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rujrojan>
 created date: 15 มิถุนายน 2549 15:04
 updated date: 15 พฤษภาคม 2555 14:23
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 1134

post title: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปเร็ว
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/34400>
 author's name: นาย รัตวัฒน์ ปรีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/fuzzyneuro>
 created date: 17 มิถุนายน 2549 11:35
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:09
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 991

post title: จัดให้มีการอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/34513>
 author's name: นาย รัตวัฒน์ ปรีศรี

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 18 มิถุนายน 2549 11:34
 updated date: 15 พฤษภาคม 2555 13:47
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 958

post title: เรื่องเกี่ยวกับ Database Online ของห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/34516>
 author's name: นาย รัตวัฒน์ ปรีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 18 มิถุนายน 2549 11:58
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 13:58
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 3702

post title: e-book ที่มีใช้ในห้องสมุดปัจจุบัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/34550>
 author's name: นาย รัตวัฒน์ ปรีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 18 มิถุนายน 2549 15:46
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 16:22
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 1551

post title: การประชุมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 15
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/34882>
 author's name: นาย รัตวัฒน์ ปรีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 21 มิถุนายน 2549 08:32
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:11
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 698

post title: รายละเอียดการบรรยาย วันที่ 21 มิ.ย 49 WUNCA15
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/35045>
 author's name: นาย รัตวัฒน์ ปรีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 22 มิถุนายน 2549 12:04
 updated date: 14 เมษายน 2555 22:31
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 894

post title: เมื่อบรรณารักษ์ช่วยที่ทำงานมาที่ BigC

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/35371>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 24 มิถุนายน 2549 12:29
 updated date: 31 พฤษภาคม 2555 17:23
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 656

post title: ISP Model
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/35857>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 27 มิถุนายน 2549 22:46
 updated date: 10 มิถุนายน 2555 21:20
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 558

post title: สี...สร้างห้องสมุดมีชีวิต
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/35863>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 27 มิถุนายน 2549 23:11
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 10:40
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 1316

post title: เมื่อนั่งสีกองงมที่มาหาขไป ด้วยความร่วมมือทุกคน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/36442>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 01 กรกฎาคม 2549 18:43
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:14
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 490

post title: การจัด KM ในห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/37296>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 05 กรกฎาคม 2549 20:15
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 10:45
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 695

post title: self check เครื่องขึ้นหนังสืออัตโนมัติ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/37472>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 06 กรกฎาคม 2549 16:23
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 01:34
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 1190

post title: ความสำคัญของวิชาการค้นคว้าและการใช้ห้องสมุด กับการแก้ปัญหา
 นิสิตค้นคว้าไม่เป็น
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/37755>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 08 กรกฎาคม 2549 01:23
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 22:03
 received flowers: 0
 comments: 11
 hits: 3986

post title: งานห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/39359>
 author's name: นาย kasem nay noonraksa
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kasem09>
 created date: 18 กรกฎาคม 2549 10:06
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:23
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 181

post title: ห้องสมุด' พิปูน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/39805>
 author's name: Miss ชุตติกาญจน์ ศรีน้อย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chutitikarn>
 created date: 20 กรกฎาคม 2549 13:39
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:24
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 481

post title: งานบริการ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/39808>
 author's name: miss junya jina
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chananoi>
 created date: 20 กรกฎาคม 2549 13:45
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:24

received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 500

post title: เครื่องช่วยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/39816>
 author's name: นาย รติวัฒน์ ปรีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 20 กรกฎาคม 2549 14:10
 updated date: 13 พฤษภาคม 2555 10:07
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 1686

post title: Library Tour
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/39901>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 20 กรกฎาคม 2549 19:59
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:24
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 514

post title: การปรับโครงสร้างขององค์กร
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/39909>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 20 กรกฎาคม 2549 20:18
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 19:57
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 1055

post title: การเข้าใช้บริการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/40025>
 author's name: Ms somboon hanrattanasakul
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/hsomboon>
 created date: 21 กรกฎาคม 2549 10:40
 updated date: 27 เมษายน 2555 14:53
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 602

post title: เชิญเที่ยวงาน NU BOOKS FAIR ประจำปี 2549
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/40359>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>

created date: 23 กรกฎาคม 2549 10:47
 updated date: 18 มิถุนายน 2555 21:36
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 642

post title: ทำไมห้องสมุดต้องทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/46510>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 26 สิงหาคม 2549 14:49
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:43
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 555

post title: แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมุด ICT
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/48242>
 author's name: นาย สมาน ชื่นอ้อม
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ppsp>
 created date: 04 กันยายน 2549 20:45
 updated date: 14 มิถุนายน 2555 16:52
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 673

post title: ปัญหาма ปัญญาเกิด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/50398>
 author's name: Wanpen Tanjankul
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanpen>
 created date: 16 กันยายน 2549 19:05
 updated date: 03 พฤษภาคม 2555 11:55
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 844

post title: เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/51809>
 author's name: ธรรมศาสตร์ เขียวธานี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/thammasat>
 created date: 25 กันยายน 2549 19:13
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:58
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 490

post title: ห้องสมุดเสมือน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52652>
 author's name: น.ส. ชูดี มโนมอทิธกาญจน์

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/yuwa>
 created date: 29 กันยายน 2549 20:55
 updated date: 06 พฤษภาคม 2555 23:57
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 290

post title: ห้องสมุดกฎหมาย (PR ชี้อ่า)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/54329>
 author's name: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kpru>
 created date: 12 ตุลาคม 2549 14:54
 updated date: 24 พฤษภาคม 2555 03:52
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 613

post title: ไป Shopping ความรู้ที่ห้องสมุดคณะแพทย มข.
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/56228>
 author's name: นาย bon kalasin
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/onthe>
 created date: 29 ตุลาคม 2549 00:57
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 16:11
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 496

post title: อยากเห็นบริการใหม่แก่ห้องสมุดไหมคะ?
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/60215>
 author's name: นางสาว วิรงค์กร ศรีสวัสดิ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/swirongr>
 created date: 16 พฤศจิกายน 2549 13:08
 updated date: 18 มิถุนายน 2555 13:36
 received flowers: 0
 comments: 37
 hits: 3200

post title: ปัญหาผู้ใช้บริการค้างส่งหนังสือ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/61211>
 author's name: สุดา สาย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sudamatadam>
 created date: 20 พฤศจิกายน 2549 11:01
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 11:42
 received flowers: 0
 comments: 7
 hits: 1410

post title: บทความที่ทำให้บรรณารักษ์ ลืมค่า

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/62353>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1ibrary
 created date: 23 พฤศจิกายน 2549 13:51
 updated date: 17 มิถุนายน 2555 09:27
 received flowers: 0
 comments: 8
 hits: 1831

post title: บรรณาธิการคิดนอกกรอบ.....
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/62425>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1ibrary
 created date: 23 พฤศจิกายน 2549 16:12
 updated date: 12 มิถุนายน 2555 09:04
 received flowers: 0
 comments: 7
 hits: 1035

post title: ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/62861>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1ibrary
 created date: 24 พฤศจิกายน 2549 16:09
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 13:03
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 1089

post title: ห้องสมุดจะพัฒนาอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้บริหารจริงปล่าว
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/63002>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1ibrary
 created date: 25 พฤศจิกายน 2549 10:52
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 16:30
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 691

post title: อบรมKM
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/63029>
 author's name: La-or Masarnkarant
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/la-or614>
 created date: 25 พฤศจิกายน 2549 12:05
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 16:30
 received flowers: 0
 comments: 3

hits: 332

post title: การประชุม IUG 2006
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/63925>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 28 พฤศจิกายน 2549 15:52
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 16:32
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 466

post title: ห้องสมุดกับการพัฒนาคน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/65332>
 author's name: Mr. winai sawasdee
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wina1999>
 created date: 05 ธันวาคม 2549 19:20
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 16:37
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 380

post title: ลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/66234>
 author's name: ธรรมศาสตร์ เขียวธานี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/thammasat>
 created date: 09 ธันวาคม 2549 15:54
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 10:32
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 822

post title: 2 ทศวรรษ Pulinet ชำรงงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/66335>
 author's name: ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rujrordk>
 created date: 10 ธันวาคม 2549 12:16
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 16:40
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 659

post title: สายลับ 007 ประจำสำนักหอสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/66995>
 author's name: ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rujrordk>
 created date: 13 ธันวาคม 2549 16:22
 updated date: 22 มีนาคม 2555 19:00

received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 588

post title: ค้างขี้ควมภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/67338>
 author's name: คร. รุจโรจน์ แก้วอุไร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rujr>
 oadk
 created date: 14 ธันวาคม 2549 23:40
 updated date: 01 มิถุนายน 2555 12:19
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 627

post title: หนังสือดี จาก สทว.
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/67560>
 author's name: คร. รุจโรจน์ แก้วอุไร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rujr>
 oadk
 created date: 15 ธันวาคม 2549 23:33
 updated date: 05 พฤษภาคม 2555 11:03
 received flowers: 0
 comments: 8
 hits: 675

post title: ห้องสมุด 1.รากฐานขององค์ความรู้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/67845>
 author's name: ฐิตาด ภาลาวัน
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/isla>
 mization
 created date: 17 ธันวาคม 2549 20:46
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 16:45
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 552

post title: ร้อยละของข้อร้องเรียน/ความพึงพอใจน้อยที่ได้รับการแก้ไข :
 ค้างขี้ควมภาพการบริการของสำนักหอสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/69151>
 author's name: คร. รุจโรจน์ แก้วอุไร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rujr>
 oadk
 created date: 24 ธันวาคม 2549 21:23
 updated date: 06 มิถุนายน 2555 18:15
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 736

post title: ของฝากจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/75984>
 author's name: นางสาว วิงกรรณ ศรีสวัสดิ์

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/swir>
 ongr
 created date: 02 กุมภาพันธ์ 2550 16:59
 updated date: 01 มิถุนายน 2555 10:16
 received flowers: 0
 comments: 8
 hits: 1339

post title: บริการใหม่แกะกล่อง "PR services" @
 jfklibrary
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/76004>
 author's name: นางสาว วิงกรรณ ศรีสวัสดิ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/swir>
 ongr
 created date: 02 กุมภาพันธ์ 2550 19:26
 updated date: 24 พฤษภาคม 2555 01:29
 received flowers: 0
 comments: 16
 hits: 1322

post title: KM ในห้องสมุดของเรา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/76962>
 author's name: นาง ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/tu_1
 ibraries
 created date: 07 กุมภาพันธ์ 2550 16:44
 updated date: 15 เมษายน 2555 01:38
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 97

post title: รมรงค์สร้างนิสัยรักการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/77968>
 author's name: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kpru>
 _pr
 created date: 12 กุมภาพันธ์ 2550 15:12
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 16:26
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 3992

post title: ละอองดาว
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/78197>
 author's name: --- ---
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/dounga>
 gta
 created date: 13 กุมภาพันธ์ 2550 15:00
 updated date: 15 เมษายน 2555 01:38
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 54

post title: วิทยากรเรื่อง admintrating librarieres
with digital information and reference
service
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/80298>
author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
created date: 23 กุมภาพันธ์ 2550 18:38
updated date: 13 มิถุนายน 2555 00:22
received flowers: 0
comments: 3
hits: 482

post title: เมื่อห้องสมุดเข้าสู่ยุค 2000
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/81649>
author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
created date: 02 มีนาคม 2550 18:22
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 17:37
received flowers: 0
comments: 4
hits: 682

post title: E-library (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์) ที่ทุกาม (พม่า)
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/81771>
author's name: นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wullopporn>
created date: 03 มีนาคม 2550 18:15
updated date: 23 มิถุนายน 2555 13:14
received flowers: 0
comments: 12
hits: 3032

post title: การประชุมเครือข่ายห้องสมุดศึกษามุ ครึ่งที่1 โรงเรียนบ้านขมิ้น
โนนหัวนา
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/81913>
author's name: พันศแพทย์ วิวัฒน์ จิตรวงศ์วาน
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/dtwi wat>
created date: 04 มีนาคม 2550 22:05
updated date: 20 มิถุนายน 2555 12:21
received flowers: 0
comments: 3
hits: 1858

post title: PULINET ส่องทศวรรษ
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/82679>
author's name: งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/j_pu linet

created date: 08 มีนาคม 2550 16:08
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 17:41
received flowers: 0
comments: 0
hits: 467

post title: เนื่องหลังการทำงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ บรรณารักษ์ ห้องสมุด
คณะ
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/82699>
author's name: Wanpen Tanjankul
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanpen>
created date: 08 มีนาคม 2550 17:38
updated date: 28 พฤษภาคม 2555 16:10
received flowers: 0
comments: 11
hits: 987

post title: ห้องสมุดมีชีวิต
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/83985>
author's name: นพรัตน์ ชันรอด
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/noparat211>
created date: 14 มีนาคม 2550 14:32
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 17:47
received flowers: 0
comments: 0
hits: 178

post title: เริ่มต้นชมรมบรรณารักษ์ กศน. อีสาน
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/84158>
author's name: นาย ศรีเชาวน์ วิหคโต
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sric hao>
created date: 15 มีนาคม 2550 09:29
updated date: 11 มิถุนายน 2555 22:21
received flowers: 0
comments: 2
hits: 683

post title: อบรม e book
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/84160>
author's name: นางสา อรพิน 001 ศรีบุญกุล
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/aora pin>
created date: 15 มีนาคม 2550 09:30
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 17:47
received flowers: 0
comments: 0
hits: 213

post title: rarara
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/84179>
author's name: นาง ระพี ษะสูงเนิน

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rara-ra>
 created date: 15 มีนาคม 2550 10:25
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 17:47
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 191

post title: pukvimol
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/84182>
 author's name: นางสาว ทักตรวิมล รอดสันเทียะ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pukvimol>
 created date: 15 มีนาคม 2550 10:39
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 17:47
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 243

post title: โนรี บุมราภิม
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/85555>
 author's name: นาง โนรี บุมราภิม
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/noreebud>
 created date: 22 มีนาคม 2550 10:15
 updated date: 18 เมษายน 2555 16:40
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 518

post title: พรพิมล
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/85565>
 author's name: นาง พรพิมล อุดรินทร์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/omesin>
 created date: 22 มีนาคม 2550 10:28
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 17:52
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 208

post title: การปฏิบัติงานห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/85575>
 author's name: Chawewan Littiwong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ppppppp>
 created date: 22 มีนาคม 2550 10:47
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 17:52
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 593

post title: pppppp
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/85672>

author's name: Chawewan Littiwong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ppppppp>
 created date: 22 มีนาคม 2550 16:28
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 17:53
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 199

post title: บันทึกความทรงจำ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/86821>
 author's name: นางสาว joy 13
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/joy1324>
 created date: 27 มีนาคม 2550 15:11
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 17:56
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 264

post title: เมื่อต้องแนะนำ Blog เพื่อนำเข้าสู่ KM ในหน่วยงาน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/87433>
 author's name: นาย รติวัฒน์ ปารีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 29 มีนาคม 2550 22:09
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 14:33
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 808

post title: ติดตามความคืบหน้าข่าวบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอีสาน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/88765>
 author's name: นาย ศรีเชาวน์ วิหคโต
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/srichao>
 created date: 05 เมษายน 2550 17:52
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 18:04
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 494

post title: เคล็ดไม่ลับการทำงาน : การใช้โปรแกรมcirculation
 ที่ห้องสมุดมอ.
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/92388>
 author's name: ประไพ จันทร์อินทร์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/prapai_c
 created date: 25 เมษายน 2550 13:06
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 18:20
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 611

post title: เรื่องเล่า(ชั่วๆ) ของคนกับหนังสือ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94250>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 04 พฤษภาคม 2550 11:30
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 18:28
 received flowers: 0
 comments: 9
 hits: 1061

post title: หนังสือ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/96841>
 author's name: นางสาว ขนิษฐา กลาง น้อยเต็ม
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/knaista>
 created date: 17 พฤษภาคม 2550 15:21
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 18:38
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 245

post title: การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้กับห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/97130>
 author's name: ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rujroaoak>
 created date: 19 พฤษภาคม 2550 08:53
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 18:39
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 622

post title: แผล(Lab) มันหลับ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/97199>
 author's name: Wattanachai Prommana
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ceotalk>
 created date: 19 พฤษภาคม 2550 15:40
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 18:40
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 365

post title: INTERNET LIBRARY FOR LIBRARIANS
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/98012>
 author's name: งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/j_pulinet
 created date: 23 พฤษภาคม 2550 10:38
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 18:43
 received flowers: 0

comments: 0
 hits: 513

post title: การจัดการน้ำท่วมสำนักวิทยบริการวันนี้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/98737>
 author's name: รุ่งเรือง ป้อม สิทธิจันทร์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/it_1ibrarian
 created date: 26 พฤษภาคม 2550 09:18
 updated date: 28 เมษายน 2555 22:40
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 656

post title: ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/99661>
 author's name: งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/j_pulinet
 created date: 30 พฤษภาคม 2550 14:29
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 18:48
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 567

post title: วารสารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/100624>
 author's name: งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/j_pulinet
 created date: 04 มิถุนายน 2550 13:25
 updated date: 18 พฤษภาคม 2555 13:30
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 988

post title: elibrary
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/102085>
 author's name: นาย รติวัฒน์ ปารีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 09 มิถุนายน 2550 16:26
 updated date: 08 มิถุนายน 2555 09:55
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1396

post title: นื่องใหม่กับห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/102122>
 author's name: miss สิทธิ ทิวะสิงห์

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 09 มิถุนายน 2550 17:30
 updated date: 27 มีนาคม 2555 11:56
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 1744

post title: ไปห้องสมุดกันเถอะ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/102674>
 author's name: ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง CGD Library
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/paiboonpa>
 created date: 12 มิถุนายน 2550 08:15
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 18:59
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 733

post title: มหกรรมนักอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/103855>
 author's name: นางสาว lawan wan rubngam
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/lawan50>
 created date: 16 มิถุนายน 2550 14:29
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 19:03
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 515

post title: งานที่ไม่เสร็จ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/104049>
 author's name: นางสาว ประภาพร จงสมจิตต์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/shar eman>
 created date: 17 มิถุนายน 2550 15:14
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 19:04
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 398

post title: ห้องสมุดวันนี้น่าเข้า
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/106607>
 author's name: โรงเรียน เซนต์นิโกลาส
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/saintnicho>
 created date: 26 มิถุนายน 2550 23:23
 updated date: 01 พฤษภาคม 2555 11:11
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 342

post title: ถ่ายหนังสือหนังสื่อ

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/109096>
 author's name: kunsuporn sainum
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kunsuporn-->
 created date: 06 กรกฎาคม 2550 13:21
 updated date: 15 เมษายน 2555 01:47
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 91

post title: ห้องสมุด คร.จ่าง รัตนรัตน์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/110423>
 author's name: นางสาว ธัญชนก อุทธิมาส
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ritithun>
 created date: 11 กรกฎาคม 2550 10:09
 updated date: 27 พฤษภาคม 2555 16:28
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 578

post title: ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/110463>
 author's name: นาง จุฬารัตน์ ปานผลุง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kjutarut>
 created date: 11 กรกฎาคม 2550 11:25
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 19:24
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 293

post title: การไต่สวนเข้าห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/112418>
 author's name: Mr. tahyu chalengsak
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/august>
 created date: 18 กรกฎาคม 2550 09:12
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 09:21
 received flowers: 0
 comments: 45
 hits: 1329

post title: ทำอย่างไรห้องสมุดจะใช้ Blog ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/112465>
 author's name: miss สิริพร ทิระสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 18 กรกฎาคม 2550 12:32
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 19:30
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 494

post title: การดำเนินงานห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/116840>
 author's name: Mrs. Wanida Srithongkham
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/srit_hongkham
 created date: 04 สิงหาคม 2550 15:10
 updated date: 06 มิถุนายน 2555 14:47
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 397

post title: หนังสือส่งเสริมการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/117054>
 author's name: นาง บุญมาส แอนน์ ศาสุข
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/annt_ulip
 created date: 05 สิงหาคม 2550 12:13
 updated date: 28 พฤษภาคม 2555 05:35
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 1388

post title: บันทึกจากเอกสารประกอบการบรรยาย.....การบริการที่เป็นเลิศ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/117389>
 author's name: Mrs. Wanida Srithongkham
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/srit_hongkham
 created date: 06 สิงหาคม 2550 16:13
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 09:53
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 823

post title: ประสมการณจากงานบริการในห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/117710>
 author's name: นางสาว พรจิรา จันทร์เปล่ง
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/vick_i_is
 created date: 07 สิงหาคม 2550 15:22
 updated date: 07 มิถุนายน 2555 11:47
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 417

post title: โครงการบริการความรู้สู่สังคม
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/119248>
 author's name: นางสาว นิไลดา กันทะวงศ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/tey_ni
 created date: 13 สิงหาคม 2550 14:35
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 19:53

received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 517

post title: แผนยุทธศาสตร์ ไอซีที ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/121300>
 author's name: ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/rujr_oak
 created date: 22 สิงหาคม 2550 15:38
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 20:24
 received flowers: 0
 comments: 7
 hits: 1355

post title: อีเมลอ้อมใจ: นำหนังสือไปถวายพระอาจารย์ชัยวุธ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/122531>
 author's name: นาย เต็มศักดิ์ พิ้งรัมย์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/ptem_sak
 created date: 27 สิงหาคม 2550 21:26
 updated date: 15 เมษายน 2555 01:51
 received flowers: 0
 comments: 28
 hits: 966

post title: อินเทอร์เน็ตแทนที่ห้องสมุดใช่หรือไม่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/124150>
 author's name: นส. เบญจกัณฑ์ จาตุรงค์รัมย์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/benj_aphat
 created date: 01 กันยายน 2550 22:27
 updated date: 13 มิถุนายน 2555 22:30
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 582

post title: สารสนเทศทางการศึกษา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/124231>
 author's name: นาง สายทอง จุก คันทนา
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/sait_ong
 created date: 02 กันยายน 2550 11:47
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 20:11
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 280

post title: สารสนเทศทางการศึกษา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/124279>
 author's name: นาง สายทอง จุก คันทนา
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/sait_ong

created date: 02 กันยายน 2550 11:50
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 20:11
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 281

post title: ห้องสมุดโรงเรียน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/124303>
 author's name: นาง สายทอง ชู้ก คัชมา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/saitong>
 created date: 02 กันยายน 2550 11:58
 updated date: 21 พฤษภาคม 2555 15:44
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 493

post title: ทำ KM อย่างไรในองค์กร ?
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/125573>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 06 กันยายน 2550 12:29
 updated date: 15 เมษายน 2555 01:52
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 130

post title: ทำ KM อย่างไรในองค์กร ?
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/125900>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 07 กันยายน 2550 11:06
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 14:46
 received flowers: 0
 comments: 10
 hits: 1018

post title: แหล่งเรียนรู้เมืองฟ้าอมร
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/128838>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 16 กันยายน 2550 21:52
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 10:41
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 1747

post title: นิทรรศการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/129276>
 author's name: ธนอมศรี เสนีย์ศรีสกุล

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tanommsri>
 created date: 18 กันยายน 2550 12:33
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 20:29
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 361

post title: พาไปดู.....ห้องสมุดสิงคโปร์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/129401>
 author's name: tao kaset
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/taokaset>
 created date: 18 กันยายน 2550 17:20
 updated date: 06 มิถุนายน 2555 14:18
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 809

post title: หมออยากไปโรงพยาบาลของหม....
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/129723>
 author's name: ธนพันธ์ ชูบุญ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/cthanapa>
 created date: 19 กันยายน 2550 20:48
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 17:52
 received flowers: 0
 comments: 12
 hits: 835

post title: ห้องสมุดสิงคโปร์ Jurong Regional Library
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/131263>
 author's name: tao kaset
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/taokaset>
 created date: 24 กันยายน 2550 16:17
 updated date: 20 พฤษภาคม 2555 19:55
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 506

post title: Jurong Regional Library
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/131265>
 author's name: tao kaset
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/taokaset>
 created date: 24 กันยายน 2550 16:21
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 20:36
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 423

post title: ห้องสมุดสิงคโปร์ Jurong Regional Library

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/131402>
 author's name: tao kaset
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/taokaset>
 created date: 25 กันยายน 2550 09:04
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 15:23
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 739

post title: ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/133637>
 author's name: วรรณภา เมืองเพชร มัททวิวงศ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wannapha12>
 created date: 01 ตุลาคม 2550 14:47
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 20:43
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 270

post title: ไปกินห่อที่ "ห้องสมุด"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/133905>
 author's name: Mr. Narat Kong....
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/narat>
 created date: 02 ตุลาคม 2550 09:24
 updated date: 13 มิถุนายน 2555 18:59
 received flowers: 0
 comments: 17
 hits: 2344

post title: เมื่อไหร่จะหากันเจอซะทีนะ? (ภาคสอง)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/136239>
 author's name: สุธา สาย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sudamatadam>
 created date: 08 ตุลาคม 2550 15:02
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 20:53
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 425

post title: เก็บตกการเยี่ยมชมห้องสมุด มน.
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/137185>
 author's name: อรรถพร วราธิ์ทวี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/thai phyto>
 created date: 10 ตุลาคม 2550 20:54
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 09:33
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 1111

post title: คำข ... (ลูกอีกถิ่น) ... สำนักรักบ้านเกิด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/141031>
 author's name: นาย พันธ ปริวาสนา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pandin>
 created date: 22 ตุลาคม 2550 23:26
 updated date: 06 มิถุนายน 2555 14:24
 received flowers: 0
 comments: 8
 hits: 1310

post title: โครงการห้องสมุดในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/142280>
 author's name: วรงค์ ศิริจรพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/dtwarang>
 created date: 27 ตุลาคม 2550 11:49
 updated date: 13 มิถุนายน 2555 20:30
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 692

post title: โครงการห้องสมุดในฝัน (2)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/142283>
 author's name: วรงค์ ศิริจรพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/dtwarang>
 created date: 27 ตุลาคม 2550 12:04
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 21:13
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 562

post title: โครงการห้องสมุดในฝัน (3) : ไปดูงานที่อุบลรัตน์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/142288>
 author's name: วรงค์ ศิริจรพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/dtwarang>
 created date: 27 ตุลาคม 2550 12:13
 updated date: 15 เมษายน 2555 01:57
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 761

post title: จะซ่อมกุฏิแล้วปรับปรุงเป็นห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/142831>
 author's name: พระมหาชัยวุธ โกษนุกุล ฉายา ฐานุคฺคโม
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/bmch aiwut>
 created date: 29 ตุลาคม 2550 15:16
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 21:15
 received flowers: 0

comments: 0
hits: 760

post title: สำนักวิทยบริการ มข.ได้อาคารใหม่
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/143190>
author's name: miss สิวิพร ทิวะสิงห์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
created date: 31 ตุลาคม 2550 08:59
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 21:17
received flowers: 0
comments: 3
hits: 544

post title: ห้องสมุด
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/147372>
author's name: Mss powngtong pantawang
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/powngtong>
created date: 18 พฤศจิกายน 2550 12:51
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 21:34
received flowers: 0
comments: 2
hits: 424

post title: ห้องสมุดกับการอ่าน
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/149774>
author's name: Thanasak M
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/thanasakm>
created date: 28 พฤศจิกายน 2550 08:53
updated date: 18 มิถุนายน 2555 15:04
received flowers: 0
comments: 2
hits: 1031

post title: Central library-Vietnam National University
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150227>
author's name: Mrs. Wanida Srithongkham
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/srithongkham>
created date: 29 พฤศจิกายน 2550 14:32
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 21:45
received flowers: 0
comments: 3
hits: 580

post title: ห้องสมุดอัจฉริยะ
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150695>
author's name: wat .
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ningning>
created date: 01 ธันวาคม 2550 12:13

updated date: 04 มิถุนายน 2555 09:43
received flowers: 0
comments: 0
hits: 814

post title: ห้องสมุดเสมือน
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150696>
author's name: wat .
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ningning>
created date: 01 ธันวาคม 2550 12:23
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 21:47
received flowers: 0
comments: 1
hits: 606

post title: บัณฑิตเก่า
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150698>
author's name: wat .
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ningning>
created date: 01 ธันวาคม 2550 12:27
updated date: 15 พฤษภาคม 2555 20:29
received flowers: 0
comments: 0
hits: 538

post title: นิทานคุณธรรม
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150757>
author's name: Mss powngtong pantawang
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/powngtong>
created date: 01 ธันวาคม 2550 18:49
updated date: 20 มิถุนายน 2555 21:33
received flowers: 0
comments: 5
hits: 833

post title: ห้องสมุดบรรณารักษาคำเตือนรู้
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/152243>
author's name: MISS ARTITAYA KrooPhong LANA
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pinkyphong>
created date: 08 ธันวาคม 2550 15:50
updated date: 23 พฤษภาคม 2555 21:02
received flowers: 0
comments: 0
hits: 522

post title: รับสมัครบรรณารักษ์อัตราจ้างด่วน ช่วยแจ้งข่าวเชิญชวนมาทำงาน
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/153457>
author's name: ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/disakul>

created date: 13 ธันวาคม 2550 23:46
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 15:09
 received flowers: 0
 comments: 18
 hits: 910

post title: ห้องสมุดโรงเรียน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/153462>
 author's name: นาย เจตติง ? เอ้าหนู
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kumpuan>
 created date: 14 ธันวาคม 2550 00:35
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 21:58
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 248

post title: ปีใหม่นี้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/153779>
 author's name: สมชาย ลุง หิรัญพานิช
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/somchai2008>
 created date: 15 ธันวาคม 2550 15:50
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 21:59
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 294

post title: รักการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/153995>
 author's name: Mss powngtong pantawang
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/powngtong>
 created date: 16 ธันวาคม 2550 19:15
 updated date: 15 เมษายน 2555 11:56
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 583

post title: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับการเป็นห้องสมุดเสมือน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/154007>
 author's name: wat .
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ningning>
 created date: 16 ธันวาคม 2550 20:17
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 15:57
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 1573

post title: การจัดการความรู้กับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/154853>
 author's name: wat .

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ningning>
 created date: 19 ธันวาคม 2550 23:52
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 11:07
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 611

post title: รักการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/155887>
 author's name: Mss powngtong pantawang
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/powngtong>
 created date: 25 ธันวาคม 2550 19:52
 updated date: 07 เมษายน 2555 21:37
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 555

post title: แนะนำห้องอ่านหนังสือ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/156067>
 author's name: นางสาว นารีจตุติ ศรีแสงฉาย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nareejuti>
 created date: 26 ธันวาคม 2550 16:42
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 21:28
 received flowers: 0
 comments: 21
 hits: 4537

post title: สวัสดิ์ปีใหม่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/156751>
 author's name: Mss powngtong pantawang
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/powngtong>
 created date: 31 ธันวาคม 2550 14:25
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 22:11
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 315

post title: อมริกันยุคใหม่ให้สารสนเทศ กว่าครึ่งเข้าห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/156837>
 author's name: ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/thawatjai>
 created date: 01 มกราคม 2551 09:08
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 22:11
 received flowers: 1
 comments: 10
 hits: 1263

post title: ห้องสมุดประชาชน

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/157762>
 author's name: Mss powngtong pantawang
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/powngtong>
 created date: 06 มกราคม 2551 17:58
 updated date: 05 มิถุนายน 2555 10:13
 received flowers: 0
 comments: 10
 hits: 792

post title: เชื่อมขงงานในพื้นทีวันนี้ข้มนไปเกาะ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/158701>
 author's name: คร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/disakul>
 created date: 11 มกราคม 2551 12:44
 updated date: 18 มิถุนายน 2555 19:20
 received flowers: 0
 comments: 10
 hits: 729

post title: ความเป็นมา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/160700>
 author's name: นางสาว ปัญจร เดชวณิชำหงส์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/panjatorn>
 created date: 22 มกราคม 2551 13:56
 updated date: 13 มิถุนายน 2555 00:12
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 629

post title: ห้องสมุดมีชีวิต
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/163126>
 author's name: ประมณจวิฑิต์ เกื้อ เปียงค๊ะ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/hipramont>
 created date: 03 กุมภาพันธ์ 2551 16:24
 updated date: 04 มิถุนายน 2555 18:19
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 418

post title: สำนักหอสมุด มข. มีศูนย์บริการข้อมูลแก่นักวิจัย
 (Researchers' Service Center:RSC)
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/164680>
 author's name: KaTtiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 11 กุมภาพันธ์ 2551 20:24
 updated date: 09 มิถุนายน 2555 15:56
 received flowers: 0

comments: 7
 hits: 1470

post title: กว่าจะเป็น...ห้องสมุดคุณปัญญาวิฑิต์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/165774>
 author's name: ธรรมศาสตร์ เขาวังธานี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/thammasat>
 created date: 17 กุมภาพันธ์ 2551 19:00
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 17:49
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 1884

post title: คมรอยความรู้ "เครือข่ายผู้พิทักษ์ชุมชนสีเขียว"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/166346>
 author's name: PranBun chayda JaiSa
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tikka>
 created date: 20 กุมภาพันธ์ 2551 13:46
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 22:47
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 488

post title: Library 2.0 : โลกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/166990>
 author's name: ศศิธร ทิณะนาศ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 23 กุมภาพันธ์ 2551 20:31
 updated date: 13 มิถุนายน 2555 16:02
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1440

post title: โลกก็ถวิลค่าง...เสียดาย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/167044>
 author's name: KaTtiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 24 กุมภาพันธ์ 2551 09:22
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 23:52
 received flowers: 0
 comments: 49
 hits: 2518

post title: คมรอยความรู้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/168871>
 author's name: PranBun chayda JaiSa
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tikka>
 created date: 03 มีนาคม 2551 18:02

updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 22:57
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 264

post title: ทดสอบกับสั้นเต๋ลๆ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/169236>
 author's name: KMUTT Library KMUTT
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kmuttstaff>
 created date: 05 มีนาคม 2551 18:50
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 16:08
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 373

post title: แนะนำ
 http://projectlib.wordpress.com
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/169458>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
 created date: 07 มีนาคม 2551 00:26
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 23:00
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 439

post title: ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/172482>
 author's name: นริธมาน สะขานี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nareman>
 created date: 23 มีนาคม 2551 11:07
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 23:14
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 52

post title: โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านกานะ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/172739>
 author's name: มนต์วีร์ จริยานุวัฒน์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/montree_j
 created date: 24 มีนาคม 2551 17:38
 updated date: 20 กรกฎาคม 2555 16:40
 received flowers: 0
 comments: 7
 hits: 4737

post title: เชิญผู้ใจดีร่วมทำบุญบริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดของหนูๆ (เด็กคอกข)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/172948>
 author's name: jittima nite

author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/jittima_07
 created date: 25 มีนาคม 2551 15:03
 updated date: 24 มิถุนายน 2555 02:33
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 1198

post title: การพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173998>
 author's name: นาง PENTAWEE Srikaew
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ptiptip>
 created date: 29 มีนาคม 2551 12:17
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 21:29
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1099

post title: 100 ล้าน IPOD กับความเศร้าของเราชาวบราวนรักรักษ์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/176748>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
 created date: 13 เมษายน 2551 13:38
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 23:34
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 699

post title: ห้องสมุดจะพัฒนาอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้บริหารจริงปล่า
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/176749>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
 created date: 13 เมษายน 2551 13:42
 updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 23:34
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 466

post title: เมื่อ Encycloepadia Britannica ปะทะ wikipedia อะไรจะเกิดขึ้น
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/176867>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
 created date: 14 เมษายน 2551 12:32
 updated date: 28 พฤษภาคม 2555 17:32
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 584

post title: "ผมยื่นหนังสือไปสอนนักศึกษา" ผมต้องเสียค่าปรับหนังสือด้วย
หรือ

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/176868>
author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
created date: 14 เมษายน 2551 12:35
updated date: 12 มิถุนายน 2555 11:11
received flowers: 0
comments: 3
hits: 555

post title: แคนน่านักอ่าน
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/177278>
author's name: PranBun chayda JaiSa
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tik-ka>
created date: 17 เมษายน 2551 17:01
updated date: 20 มิถุนายน 2555 19:21
received flowers: 0
comments: 2
hits: 660

post title: Library Common
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/177981>
author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
created date: 21 เมษายน 2551 17:31
updated date: 12 มิถุนายน 2555 21:55
received flowers: 0
comments: 2
hits: 852

post title: ห้องสมุดเพื่อผู้ใช้ หรือ ห้องสมุดเพื่อบรรณารักษ์
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/178020>
author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
created date: 21 เมษายน 2551 22:18
updated date: 12 มิถุนายน 2555 10:54
received flowers: 0
comments: 0
hits: 423

post title: การค้นหนังสือใน OPAC
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/178021>
author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
created date: 21 เมษายน 2551 22:22
updated date: 23 พฤษภาคม 2555 18:25
received flowers: 0

comments: 0
hits: 540

post title: 100 เว็บไซต์ สำหรับห้องสมุด
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/178144>
author's name: อาจารย์ ธนพล ภูสิทธ์ฤทธิ์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/phuphan>
created date: 22 เมษายน 2551 15:42
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 23:41
received flowers: 0
comments: 4
hits: 451

post title: สุดยอดห้องสมุดออนไลน์เมืองไทย - sanook guru
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/178251>
author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
created date: 23 เมษายน 2551 08:08
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 23:42
received flowers: 0
comments: 1
hits: 901

post title: เชิญเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับห้องสมุด
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/179512>
author's name: กานดา รุณะพงศา สายแก้ว
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/krunapon>
created date: 29 เมษายน 2551 16:29
updated date: 10 เมษายน 2555 14:09
received flowers: 0
comments: 9
hits: 799

post title: แดงก็ม-Return
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/179744>
author's name: นาย รติวัฒน์ ปารีศรี
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
created date: 30 เมษายน 2551 14:23
updated date: 18 มิถุนายน 2555 15:08
received flowers: 0
comments: 0
hits: 736

post title: 9 สิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับ Search Engine
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/179931>
author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
created date: 01 พฤษภาคม 2551 11:02

updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 23:50
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 578

post title: นกถูกในห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/179956>
 author's name: KaTtiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 01 พฤษภาคม 2551 11:46
 updated date: 26 พฤษภาคม 2555 19:21
 received flowers: 0
 comments: 38
 hits: 2036

post title: อาชีพบรรณารักษ์กับผู้ชาย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180521>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
 created date: 04 พฤษภาคม 2551 12:39
 updated date: 15 มิถุนายน 2555 10:40
 received flowers: 0
 comments: 12
 hits: 1335

post title: ห้องสมุดนี้...ที่ใหน้อง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180574>
 author's name: สุภัตตรา เก้าประคิมฐ์ ทรัพย์ชุกกุล
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/supatraks>
 created date: 04 พฤษภาคม 2551 21:15
 updated date: 11 มิถุนายน 2555 16:11
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 934

post title: ใอเดียวในการจัดปีชงนิตเทศานห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/183242>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
 created date: 19 พฤษภาคม 2551 15:10
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 13:08
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 2797

post title: หนังสือคือทรัพย์สินมหาศาล
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/184497>
 author's name: เอกชัย ศรีวิลาศ

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ekka-chai-km>
 created date: 25 พฤษภาคม 2551 23:24
 updated date: 12 มิถุนายน 2555 22:40
 received flowers: 0
 comments: 35
 hits: 2440

post title: มาจัดห้องหนังสือในบ้านกันเถอะ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/184937>
 author's name: Granma Gran_ma
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/suan-granma>
 created date: 28 พฤษภาคม 2551 13:02
 updated date: 14 มิถุนายน 2555 12:56
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 1467

post title: ขอเชิญร่วมงาน PSRU BOOK FAIR ครั้งที่ 1
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/185605>
 author's name: Amarin Boonploy
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chon-tawan>
 created date: 01 มิถุนายน 2551 20:49
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 00:20
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 502

post title: บุคลากรของฝ่ายวิทยบริการ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/186164>
 author's name: อนันศักดิ์ พวงอก
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sskr-ulib>
 created date: 04 มิถุนายน 2551 15:37
 updated date: 04 พฤษภาคม 2555 11:42
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 426

post title: แลกเปลี่ยนประสบการณ์ KM ใน มหาวิทยาลัยพายัพ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/187516>
 author's name: JJ จิต จะ Learn
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack-ku>
 created date: 11 มิถุนายน 2551 16:02
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 00:30
 received flowers: 0
 comments: 12
 hits: 477

post title: ห้องสมุดกับการลดภาวะโลกร้อน

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/188388>
 author's name: นางสาว นารีจุติ ศรีแสงฉาย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nareejuti>
 created date: 16 มิถุนายน 2551 16:56
 updated date: 23 มีนาคม 2555 12:51
 received flowers: 0
 comments: 7
 hits: 1148

post title: ศึกษาจรรยาบรรณการแห่งประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 หน่วยงานหนึ่งที่ถือในการเป็นแหล่งการเรียนรู้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/189089>
 author's name: คร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/disakul>
 created date: 20 มิถุนายน 2551 10:55
 updated date: 17 มิถุนายน 2555 15:06
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 493

post title: ศึกษาจรรยาบรรณการแห่งประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 หน่วยงานหนึ่งที่ถือในการเป็นแหล่งการเรียนรู้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/189092>
 author's name: คร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/disakul>
 created date: 20 มิถุนายน 2551 11:03
 updated date: 01 มิถุนายน 2555 17:12
 received flowers: 0
 comments: 14
 hits: 560

post title: สภากาชาด...โรงเรียนหมู่บ้าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/189297>
 author's name: ราชต์ ศิริจรรยาพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/dtwarang>
 created date: 20 มิถุนายน 2551 22:50
 updated date: 31 พฤษภาคม 2555 14:59
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 546

post title: เศรษฐกิจพอเพียง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/190565>
 author's name: นาง ละเอียด ศรีวรรณันท์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/laeade>
 created date: 26 มิถุนายน 2551 11:08
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 00:45
 received flowers: 0

comments: 5
 hits: 337

post title: ข้อปฏิบัติ 10 ข้อของบรรณาธิการ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/191059>
 author's name: นางสาว สุทธิลักษณ์ ครองใจ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/aomst>
 created date: 28 มิถุนายน 2551 22:28
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 00:47
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 321

post title: สิ่งที่ทำหาย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/191061>
 author's name: นางสาว สุทธิลักษณ์ ครองใจ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/aomst>
 created date: 28 มิถุนายน 2551 22:30
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 00:47
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 258

post title: ห้องสมุดมีชีวิต
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/191375>
 author's name: saijai nuphakob
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mixsai>
 created date: 30 มิถุนายน 2551 15:36
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 00:48
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 228

post title: ห้องสมุดมีชีวิต โดยchuraporn nurudil
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/195970>
 author's name: สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
 Anonymous
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/siced01>
 created date: 23 กรกฎาคม 2551 13:53
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:11
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 257

post title: วันเด็ก2550กับคน.ท่าศาลา โดยchuraporn nurudil
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/195974>
 author's name: สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
 Anonymous

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/siced01>
 created date: 23 กรกฎาคม 2551 14:00
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:11
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 283

post title: Open Access ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/196147>
 author's name: นาย รัตพันธ์ ปรีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libpsru>
 created date: 24 กรกฎาคม 2551 03:24
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 08:27
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1822

post title: วันนีไปลองหัดขับเครื่องบินมา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197050>
 author's name: หนู มะขาม
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/phemware>
 created date: 28 กรกฎาคม 2551 09:02
 updated date: 25 พฤษภาคม 2555 21:13
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 629

post title: สิ่งที่น่าสนใจในห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197605>
 author's name: นายคม กันชูลี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kmlibpsru>
 created date: 30 กรกฎาคม 2551 16:21
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:18
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 338

post title: โรงเรียนศุภราชบุรี
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197768>
 author's name: sakun puntip
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/sakun_puntip
 created date: 31 กรกฎาคม 2551 12:08
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 16:32
 received flowers: 0
 comments: 44
 hits: 2552

post title: วรรณกรรมเยาวชนที่ชนะการประกวด

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197769>
 author's name: สุปราณี อีท กัลปนาร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/supraanee27>
 created date: 31 กรกฎาคม 2551 12:09
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:19
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 328

post title: การอบรมใช้ blog ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197796>
 author's name: นายคม กันชูลี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kmlibpsru>
 created date: 31 กรกฎาคม 2551 14:04
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:19
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 215

post title: แจ่มใส
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197797>
 author's name: pat changtong
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/pat_2139
 created date: 31 กรกฎาคม 2551 14:04
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:19
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 208

post title: 31 ก.ค.การอบรมการพัฒนาทักษะภาพครอบครัว
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197802>
 author's name: sumalee poombanyen
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/susu-su-11>
 created date: 31 กรกฎาคม 2551 14:06
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:19
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 228

post title: วิทยาศาสตร์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197808>
 author's name: สุภาพ สุทธิ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/supap02>
 created date: 31 กรกฎาคม 2551 14:12
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:19
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 247

post title: ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197810>
 author's name: 16myLoN 4^LiugmL
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/oeed-1-2-3>
 created date: 31 กรกฎาคม 2551 14:12
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:19
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 140

post title: การพัฒนาการอ่านออกเสียง ขช.1เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198845>
 author's name: kanyaporn bualoy Phikulpong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kanyapong>
 created date: 05 สิงหาคม 2551 13:07
 updated date: 30 พฤษภาคม 2555 10:49
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 326

post title: ตำราที่ชื่นใจ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/201979>
 author's name: ณรงค์ อัจฉาภา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/arda-rsa>
 created date: 19 สิงหาคม 2551 09:16
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:39
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 363

post title: การแก้ปัญหาการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202189>
 author's name: สุวรรณวิงศาธา เรือนอินทร์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/suwanruen>
 created date: 20 สิงหาคม 2551 13:03
 updated date: 28 เมษายน 2555 11:53
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 393

post title: บทบาทของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/204021>
 author's name: ณรงค์ อัจฉาภา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/arda-rsa>
 created date: 28 สิงหาคม 2551 13:59
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 13:01
 received flowers: 0

comments: 0
 hits: 477

post title: สรุปงานเสวนา เรื่อง "การสร้าง การค้น การอ่าน การแลกเปลี่ยน"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/204507>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
 created date: 31 สิงหาคม 2551 00:42
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 01:50
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 451

post title: ห้องสมุดวิไลล้อม วอริเรน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/204867>
 author's name: Ladda usaengthong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/librarianwvl>
 created date: 01 กันยายน 2551 19:22
 updated date: 10 มิถุนายน 2555 11:00
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 574

post title: แหล่งเรียนรู้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/206015>
 author's name: นุศลา การนันท์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kbuppha>
 created date: 05 กันยายน 2551 14:27
 updated date: 17 พฤษภาคม 2555 17:51
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 284

post title: แนะนำห้องสมุด e - lectronic โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/206813>
 author's name: ฐิติมา คำดี
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/ti_kumdee
 created date: 08 กันยายน 2551 11:52
 updated date: 29 พฤษภาคม 2555 11:19
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 107

post title: คนศรีเที่ยงวัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/207686>
 author's name: นิ'มล นิลนุช

author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/nibo_lkku
 created date: 11 กันยายน 2551 00:54
 updated date: 25 พฤษภาคม 2555 18:59
 received flowers: 0
 comments: 7
 hits: 768

post title: กว่าจะเป็นห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัยแห่งใหม่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/207915>
 author's name: นางสาว นริจิติ ศรีแสงฉาย
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/nare_ejuti
 created date: 11 กันยายน 2551 19:02
 updated date: 11 พฤษภาคม 2555 15:30
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 466

post title: กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208311>
 author's name: ฐิติมา คำดี
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/ti_kumdee
 created date: 13 กันยายน 2551 11:32
 updated date: 15 เมษายน 2555 02:16
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 72

post title: libraryna
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208332>
 author's name: chatchai chai chantatho
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chaita20>
 created date: 13 กันยายน 2551 12:04
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 02:05
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 255

post title: รวม Link การรู้สารสนเทศ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208429>
 author's name: กมลวรรณ บุญสาย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamonwan2522>
 created date: 13 กันยายน 2551 15:25
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 02:05
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 662

post title: เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนคำ

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/209202>
 author's name: นางสาวจิตสุภา ศรีละบุตร
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/su_binggo
 created date: 16 กันยายน 2551 16:10
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 07:37
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 771

post title: การช่วยให้นักเรียนใช้แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดในการจดบันทึก
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/209951>
 author's name: jintana na Bamrungpetch
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jinawa>
 created date: 19 กันยายน 2551 14:36
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 08:45
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 536

post title: เมื่อได้ไปดูงานห้องสมุดที่สิงคโปร์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/210591>
 author's name: KaTiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 21 กันยายน 2551 22:25
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 15:36
 received flowers: 0
 comments: 22
 hits: 689

post title: ข้อคิดที่ ๑ สั้นๆนำคิดห้องสมุดสาธารณะ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211381>
 author's name: อภิชนฐุ CHET ประจวบวิวัฒน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kankavee>
 created date: 25 กันยายน 2551 04:47
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 09:32
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 746

post title: ดูงานห้องสมุดในประเทศสิงคโปร์ (1)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/213057>
 author's name: KaTiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 30 กันยายน 2551 20:48
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 02:26
 received flowers: 0
 comments: 12

hits: 752

post title: ผลงานห้องสมุดในประเทศไทย (2)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/213088>
 author's name: KaTtiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 30 กันยายน 2551 21:54
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 14:23
 received flowers: 0
 comments: 23
 hits: 1176

post title: ผลงานห้องสมุดในประเทศไทย (3)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/213782>
 author's name: KaTtiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 03 ตุลาคม 2551 11:03
 updated date: 24 มิถุนายน 2555 00:06
 received flowers: 0
 comments: 10
 hits: 633

post title: ผลงานห้องสมุดในประเทศไทย (4)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/213791>
 author's name: KaTtiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 03 ตุลาคม 2551 11:26
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 16:25
 received flowers: 0
 comments: 20
 hits: 603

post title: ผลงานห้องสมุดในประเทศไทย (5)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214031>
 author's name: KaTtiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 04 ตุลาคม 2551 16:59
 updated date: 24 มิถุนายน 2555 02:40
 received flowers: 0
 comments: 23
 hits: 1890

post title: ผลงานห้องสมุดในประเทศไทย (จบแล้ว)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214147>
 author's name: KaTtiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 05 ตุลาคม 2551 09:35
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 12:14
 received flowers: 0

comments: 69

hits: 1759

post title: นักศึกษาราม
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214605>
 author's name: phatsarin poun
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/phant74>
 created date: 07 ตุลาคม 2551 11:45
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 02:34
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 293

post title: ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214625>
 author's name: jira pulpiput
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jira64>
 created date: 07 ตุลาคม 2551 11:47
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 02:34
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 454

post title: ทิวทัศน์ห้องสมุดผ่าน 3D Interactive
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/215267>
 author's name: KaTtiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 09 ตุลาคม 2551 16:14
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 22:51
 received flowers: 0
 comments: 62
 hits: 1085

post title: หนังสือกลาสสิก
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/215738>
 author's name: นาย วิบูล วงศ์สุวรรณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wwibul>
 created date: 11 ตุลาคม 2551 13:01
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 02:40
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 971

post title: ประวัติห้องสมุดในประเทศไทย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/218940>
 author's name: นาย พรหมเพชร เกศดี (Mr.PK) เกศดี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrpkkm>
 created date: 26 ตุลาคม 2551 20:26

updated date: 24 มิถุนายน 2555 00:09
 received flowers: 0
 comments: 16
 hits: 13299

post title: ภาพวาดของ ครูเหม เวชกร
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/220028>
 author's name: ธ.วัช ชัย ขุ ล ข สุ จ ริ ต
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/thai-poet>
 created date: 31 ตุลาคม 2551 19:45
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 18:05
 received flowers: 1
 comments: 47
 hits: 5389

post title: มริกา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/224647>
 author's name: นาย ปรีชา ญา พระแทน
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pree-chaprathae>
 created date: 22 พฤศจิกายน 2551 11:01
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 03:32
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 276

post title: บันทึกการประชุมอิเลิรันนิ่ง 2008 (20-21 พ.ย. 2551)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/225389>
 author's name: นาย กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/learn-toknow>
 created date: 25 พฤศจิกายน 2551 14:04
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 03:35
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 372

post title: ใต้เวลาท่า 5ส. ที่บ้านของจนองแล้ว
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/226801>
 author's name: ธนศ จำเกิด
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane-s009>
 created date: 02 ธันวาคม 2551 11:02
 updated date: 15 มิถุนายน 2555 10:04
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 800

post title: หลักสูตรใหม่ ตอนที่ ๔
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/226805>
 author's name: ชินขง ราชวงษ์

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/yuen-yong>
 created date: 02 ธันวาคม 2551 11:18
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 03:43
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 1015

post title: ข่าวความเคลื่อนไหว สมศ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/231790>
 author's name: นาง คณิศร์ หินแก้ว
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/khan-ungnithebkaw>
 created date: 25 ธันวาคม 2551 08:19
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 04:13
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 280

post title: ของฝากจากน้ำอึ้งอ้อม คนสวย แซ่ฮ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/233553>
 author's name: ยงยุทธ ยอดมงคล
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/yong-handsome>
 created date: 06 มกราคม 2552 09:22
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 04:24
 received flowers: 0
 comments: 20
 hits: 435

post title: เด็กขี้ขี้ก้นน้อย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/234737>
 author's name: พ่อ น้องหอมทอง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/than-atb>
 created date: 12 มกราคม 2552 09:49
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 13:52
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 736

post title: อบรม Endnote วันที่ 17 มค.51
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/236316>
 author's name: rossukhon Trairong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rossukhon>
 created date: 20 มกราคม 2552 15:56
 updated date: 24 มีนาคม 2555 20:06
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 435

post title: บรรณาภิษย์ไม่ใช่แค่คนจัดหนังสือ

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/237550>
 author's name: Yupaporn Moungranee
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/koogger>
 created date: 25 มกราคม 2552 21:19
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 02:14
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 1235

post title: ปัญหาได้ถือของบรรณาธิการที่ใช้ระบบทศนิยมคือ D.C. และระบบทศมูลรัฐสภาอเมริกันL.C.

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/238956>
 author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/cholla_03
 created date: 01 กุมภาพันธ์ 2552 14:20
 updated date: 29 มิถุนายน 2555 09:29
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 2147

post title: ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/239615>
 author's name: พัชรินทร์ ก้อย ช้างทอง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/patcharin48>
 created date: 04 กุมภาพันธ์ 2552 15:15
 updated date: 12 มิถุนายน 2555 09:15
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 373

post title: การดำเนินงานห้องสมุด และเป็นบรรณาธิการในระดับสากล !!!!
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/240533>
 author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/cholla_03
 created date: 08 กุมภาพันธ์ 2552 11:56
 updated date: 16 มิถุนายน 2555 17:47
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 1025

post title: PlayAway Book (หนังสือเสียงดิจิทัล) หรือ Digital Audio Book
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/240593>
 author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/cholla_03
 created date: 08 กุมภาพันธ์ 2552 15:33
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 03:26

received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 558

post title: ๕๐.เด็กไทยกับการใช้ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/241057>
 author's name: ครูเป็ม บ.ว.น.
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jrpkpp>
 created date: 10 กุมภาพันธ์ 2552 20:29
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 09:31
 received flowers: 0
 comments: 30
 hits: 1334

post title: นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมีกลเนเนียน : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า (ถ้าในอนาคตไม่มีห้องสมุด ไม่มีบรรณาธิการจะเกิดอะไรขึ้น)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/244825>
 author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/cholla_03
 created date: 26 กุมภาพันธ์ 2552 09:46
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 19:53
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 851

post title: สิ่งดี ดีที่ได้รับจากการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/246019>
 author's name: นางสาว เรณูกา แก้วพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rayko19>
 created date: 03 มีนาคม 2552 11:24
 updated date: 07 มิถุนายน 2555 12:53
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 324

post title: ULIBM เตรียมเปิดบริการใหม่ BackupServer
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/246238>
 author's name: นาย สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/apeacezalt>
 created date: 04 มีนาคม 2552 14:26
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 17:07
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 582

post title: ปรัชญาคนแดง (ใครกำลังมีปัญหากับการทำงานมาอ่านดีมากๆ)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/248776>
 author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์

author's profile:

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chol_la_03

created date: 16 มีนาคม 2552 14:28

updated date: 22 มิถุนายน 2555 11:14

received flowers: 0

comments: 1

hits: 1393

post title: KPI's

post link:

<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/248923>

author's name: นางสาว ประภาพร จงสมจิตต์

author's profile:

http://www.gotoknow.org/profiles/users/shar_eman

created date: 16 มีนาคม 2552 23:12

updated date: 14 มิถุนายน 2555 18:39

received flowers: 0

comments: 10

hits: 631

post title: Dtac บริจาคของให้โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

post link:

<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/250880>

author's name: Ms. Jidapa Leoprasertkul

author's profile:

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ecot_our

created date: 25 มีนาคม 2552 22:25

updated date: 21 มิถุนายน 2555 14:03

received flowers: 0

comments: 10

hits: 3328

post title: พาเที่ยวบ้าน (จ.อุบลราชธานี) แกรนด์แคนยอนเมืองสยาม สามพันโบกเมืองอุบล

post link:

<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/253533>

author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์

author's profile:

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chol_la_03

created date: 05 เมษายน 2552 12:15

updated date: 21 มิถุนายน 2555 13:34

received flowers: 0

comments: 4

hits: 7478

post title: รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด "หนึ่งห้องสมุด หนึ่งแหล่งการเรียนรู้" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนทางคดิ่งชั้น สำนักงานเขตคดิ่งชั้น กรุงเทพมหานคร

post link:

<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/256398>

author's name: นาย กิตติศักดิ์ ฃ สงขลา

author's profile:

<http://www.gotoknow.org/profiles/users/learntoknow>

created date: 20 เมษายน 2552 14:26

updated date: 22 มิถุนายน 2555 10:26

received flowers: 0

comments: 2

hits: 2413

post title: "การอ่านหนังสือ" ไม่ใช่ "งานอดิเรกของฉัน" แต่เป็น "ชีวิตของฉัน" ต่างหาก

post link:

<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/256775>

author's name: Lect. Wasawat Deemarn

author's profile:

<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasawatdeemarn>

created date: 22 เมษายน 2552 16:19

updated date: 17 มิถุนายน 2555 21:34

received flowers: 0

comments: 34

hits: 1942

post title: km กับงานห้องสมุด (ตอนที่ 1)

post link:

<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/261156>

author's name: saipin vilairatana

author's profile:

http://www.gotoknow.org/profiles/users/saipin_poo

created date: 14 พฤษภาคม 2552 15:24

updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 06:45

received flowers: 0

comments: 2

hits: 614

post title: นิทรรศการอ่าน ไม่ใช่พันธุกรรม ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เกิดจากการปลูกฝัง

post link:

<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/261779>

author's name: Sasinand

author's profile:

<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sasinanda>

created date: 18 พฤษภาคม 2552 00:46

updated date: 24 มิถุนายน 2555 03:19

received flowers: 1

comments: 213

hits: 19676

post title: บรรณารักษ์เป็นอาชีพที่ดีที่สุดในปี 2009

post link:

<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/262111>

author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์

author's profile:

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chol_la_03

created date: 19 พฤษภาคม 2552 17:37

updated date: 21 มิถุนายน 2555 20:40

received flowers: 0

comments: 1

hits: 2064

post title: ความท้าทายของห้องสมุดกับลิขสิทธิ์

post link:

<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/263683>

author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์

author's profile:

<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>

created date: 27 พฤษภาคม 2552 09:45

updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 06:57
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 391

post title: LiVinG LiBraRy
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/264338>
 author's name: นางสาว ชุติวรรณ น้่าฝน วิทยุการ์ณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/fonnop>
 created date: 29 พฤษภาคม 2552 14:43
 updated date: 05 มิถุนายน 2555 22:48
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1346

post title: Road Show สำนักหอสมุด มน.
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/265209>
 author's name: นฤมล แสงจักร์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/naruemol>
 created date: 02 มิถุนายน 2552 14:34
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 15:29
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 491

post title: เคยเห็นไหมนี่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/265314>
 author's name: JJ จิค จะ Learn
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uackku>
 created date: 02 มิถุนายน 2552 21:23
 updated date: 19 เมษายน 2555 01:49
 received flowers: 0
 comments: 14
 hits: 331

post title: หนังสือน่ารัก
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/265697>
 author's name: วิมานพร รูปาใหญ่
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/vesp-girl>
 created date: 04 มิถุนายน 2552 15:37
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 07:07
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 288

post title: ห้องสมุดกับการให้บริการ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/265763>
 author's name: นางสาว วิชชุดา witchka สุขบุญเฮง

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/witchka>
 created date: 04 มิถุนายน 2552 16:42
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 00:06
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 916

post title: เดิมเรียก "ห้องสมุด" แต่ปัจจุบันเรียก "ศูนย์วิทยุบริการ" ... ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น...ขอความคิดเห็นหน่อยครับ ?
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/267118>
 author's name: Lect. Wasawat Deemarn
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasawatdeemarn>
 created date: 10 มิถุนายน 2552 13:40
 updated date: 18 มิถุนายน 2555 15:07
 received flowers: 0
 comments: 22
 hits: 822

post title: ความรัก กับ sex
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/267589>
 author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/cholla_03
 created date: 12 มิถุนายน 2552 10:42
 updated date: 12 มิถุนายน 2555 09:53
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 872

post title: เปิดฉายแสง "Mind Map" Mind Mapping " พิชิตสุดยอดสมอง (เก็บมาฝากสำหรับผู้ที่สนใจMind mapping) วันนี้คุณเริ่มทำแผนที่ความคิดแล้วรึยัง (ครั้งที่ 2)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/268979>
 author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/cholla_03
 created date: 18 มิถุนายน 2552 11:59
 updated date: 24 มิถุนายน 2555 03:23
 received flowers: 0
 comments: 8
 hits: 63517

post title: เมื่อบรรณารักษ์ไปฟังบรรยายพิเศษเรื่อง R2R
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/270095>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 22 มิถุนายน 2552 17:46
 updated date: 14 มิถุนายน 2555 10:04
 received flowers: 0
 comments: 19
 hits: 840

post title: แนะนำเว็บไซต์ Mind Map® และ แนะนำเว็บไซต์ดาว
โพลโปรแกรม Mind Map® - วันนี้คุณเริ่มทำแผนที่ความคิดแล้วหรือยัง (ครั้งที่
3)
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/271181>
author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์
author's profile:
[http://www.gotoknow.org/profiles/users/chol
la_03](http://www.gotoknow.org/profiles/users/chol
la_03)
created date: 26 มิถุนายน 2552 11:12
updated date: 23 มิถุนายน 2555 15:45
received flowers: 0
comments: 1
hits: 6260

post title: พาเที่ยวบ้าน ครั้งที่ 2 (จ.อุบลราชธานี) งานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 2552 และงานประเพณีการรวมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 เปิดงานวันที่ 1
ก.ค. 2552
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/272746>
author's name: ชลญา สังข์ทรัพย์
author's profile:
[http://www.gotoknow.org/profiles/users/chol
la_03](http://www.gotoknow.org/profiles/users/chol
la_03)
created date: 02 กรกฎาคม 2552 10:57
updated date: 21 มิถุนายน 2555 11:41
received flowers: 0
comments: 1
hits: 2574

post title: ไปดูงานห้องสมุดที่ประเทศเกาหลี
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/274556>
author's name: Mrs. Wanida Srithongkham
author's profile:
[http://www.gotoknow.org/profiles/users/srit
hongkham](http://www.gotoknow.org/profiles/users/srit
hongkham)
created date: 08 กรกฎาคม 2552 19:59
updated date: 23 มิถุนายน 2555 17:11
received flowers: 0
comments: 2
hits: 983

post title: ห้องสมุด การเรียนรู้ และลักษณะของคนในชาติ
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/275871>
author's name: อ.ทพ.ดร. สุธี สุขสุตเดช
author's profile:
[http://www.gotoknow.org/profiles/users/sute
e_gotoknow](http://www.gotoknow.org/profiles/users/sute
e_gotoknow)
created date: 12 กรกฎาคม 2552 16:00
updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 07:54
received flowers: 0
comments: 1
hits: 665

post title: 20 กรกฎาคม 2552
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/278593>
author's name: วุฒิ ทองแดง

author's profile:
[http://www.gotoknow.org/profiles/users/noon
eeth](http://www.gotoknow.org/profiles/users/noon
eeth)
created date: 21 กรกฎาคม 2552 06:05
updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 08:05
received flowers: 0
comments: 7
hits: 275

post title: อบรมบรรณารักษ์ฟรี
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/279051>
author's name: นาง ละเอียด ศิริวนันท์
author's profile:
[http://www.gotoknow.org/profiles/users/laea
de](http://www.gotoknow.org/profiles/users/laea
de)
created date: 22 กรกฎาคม 2552 13:59
updated date: 08 พฤษภาคม 2555 16:22
received flowers: 0
comments: 12
hits: 795

post title: บันทึกหน้าแรกของงานห้องสมุดอาอินทร์แปลงวิทยา
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/280453>
author's name: นาง ศศิธร เดชาติ
author's profile:
[http://www.gotoknow.org/profiles/users/sdet
thai](http://www.gotoknow.org/profiles/users/sdet
thai)
created date: 26 กรกฎาคม 2552 21:14
updated date: 03 มิถุนายน 2555 13:35
received flowers: 0
comments: 6
hits: 394

post title: ขอความเห็นสองเรื่องในห้องสมุดค่ะ
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/283621>
author's name: KaTtiKa Kasemsant La0ngSri
author's profile:
[http://www.gotoknow.org/profiles/users/katt
ika_la](http://www.gotoknow.org/profiles/users/katt
ika_la)
created date: 05 สิงหาคม 2552 23:00
updated date: 19 มิถุนายน 2555 17:18
received flowers: 0
comments: 32
hits: 744

post title: ห้องสมุด
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/285775>
author's name: apinya yaya munavee
author's profile:
[http://www.gotoknow.org/profiles/users/apin
yam](http://www.gotoknow.org/profiles/users/apin
yam)
created date: 10 สิงหาคม 2552 14:12
updated date: 15 เมษายน 2555 02:39
received flowers: 0
comments: 2
hits: 156

post title: กฎระเบียบห้องสมุดประชาชน

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/288311>
 author's name: สมทิศ บุญเชื้อ
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/sompit_15
 created date: 17 สิงหาคม 2552 14:08
 updated date: 15 มิถุนายน 2555 09:46
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 328

post title: กฎระเบียบห้องสมุดประชาชน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/288320>
 author's name: นงคราชา แสงพิรุณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongrana>
 created date: 17 สิงหาคม 2552 14:44
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 15:07
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 689

post title: แหล่งเรียนรู้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/288462>
 author's name: มนต์ชัย ปานอุบล
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/monutvs>
 created date: 17 สิงหาคม 2552 20:52
 updated date: 17 มิถุนายน 2555 20:56
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 1093

post title: งานประชุมวิชาการ ศทว. ประจำปี 2552
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/292730>
 author's name: นาย บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/stks-nstda>
 created date: 30 สิงหาคม 2552 19:40
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 09:07
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 449

post title: ทดสอบทำบล็อกร
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/292890>
 author's name: อังคณา CIO - Banprak เขียวมน
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/angkana_2828
 created date: 31 สิงหาคม 2552 11:28
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 09:07
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 259

post title: บันทึกแรก
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/295256>
 author's name: Mai-Pimyada Wongsankaew
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mai-kku>
 created date: 06 กันยายน 2552 16:45
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 09:17
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 306

post title: สุจิตติ-พึง คิด ถาม เขียน หัวใจของผู้ที่ปฏิบัติงานห้องสมุด.
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/295320>
 author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
 created date: 06 กันยายน 2552 20:47
 updated date: 18 มิถุนายน 2555 14:42
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 789

post title: เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาชมรายการ Tutor Channel
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/298431>
 author's name: ฉันทนา เล็ก ทรงหนู
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/chanthana_sena
 created date: 17 กันยายน 2552 15:17
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 09:31
 received flowers: 0
 comments: 9
 hits: 550

post title: การประชุมวิชาการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 : การจัดการการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดในทศวรรษหน้า
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/298633>
 author's name: งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/j_pu_linet
 created date: 18 กันยายน 2552 10:32
 updated date: 08 พฤษภาคม 2555 16:31
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 568

post title: งานประชุมวิชาการประจำปีของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศทว. พ.ศ. 2552
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/298987>
 author's name: นาย บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/stks-nstda>

created date: 19 กันยายน 2552 14:45
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 09:33
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 449

post title: ประวัติห้องสมุดอำเภอบ้านแพระก
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/300304>
 author's name: rawiwan nok wongmanee
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/rawiwan_2513
 created date: 24 กันยายน 2552 09:19
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 09:39
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 257

post title: การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/302030>
 author's name: นาย ไพฑูรย์ พวงยอด
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/paitoon-puangyod>
 created date: 30 กันยายน 2552 10:20
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 23:19
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 615

post title: แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษานิเทศก์ สทท.กระบี่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/302098>
 author's name: นาย สิลป์ชัย เทศนา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinchaithait>
 created date: 30 กันยายน 2552 13:40
 updated date: 23 พฤษภาคม 2555 17:01
 received flowers: 0
 comments: 20
 hits: 636

post title: ห้องสมุดกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/303295>
 author's name: จรรยา จา แก้วช่าง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jkawsang>
 created date: 04 ตุลาคม 2552 21:14
 updated date: 24 มีนาคม 2555 15:37
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 516

post title: งานบริการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/305494>
 author's name: Anchalee hackken jaisom

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/hackken>
 created date: 13 ตุลาคม 2552 11:55
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 22:24
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 543

post title: ขึ้นปลูกปัญญา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/306798>
 author's name: KaTiKa Kasemsant La0ngSri
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kattika_la
 created date: 18 ตุลาคม 2552 22:03
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 12:02
 received flowers: 0
 comments: 19
 hits: 2944

post title: • หลักเกณฑ์การเขียนและเรียงบรรณานุกรม
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/307122>
 author's name: นาย พรหมเพชร เกคดี (Mr.PK) เกคดี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrpkkm>
 created date: 20 ตุลาคม 2552 12:09
 updated date: 12 มิถุนายน 2555 02:06
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1712

post title: ความหมายของห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/307123>
 author's name: นาย พรหมเพชร เกคดี (Mr.PK) เกคดี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrpkkm>
 created date: 20 ตุลาคม 2552 12:15
 updated date: 24 มิถุนายน 2555 00:07
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1800

post title: ทรัพยากรสารสนเทศ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/307126>
 author's name: นาย พรหมเพชร เกคดี (Mr.PK) เกคดี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrpkkm>
 created date: 20 ตุลาคม 2552 12:17
 updated date: 03 เมษายน 2555 10:06
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 885

post title: โครงการสร้างห้องสมุด ตำบล

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/308126>
 author's name: นาย พิณกรณ์ หนูอ้วน ณ บ้านนอก คำภีระ
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/moo_aon
 created date: 24 ตุลาคม 2552 08:30
 updated date: 08 เมษายน 2555 12:12
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 457

post title: IATUL E-science Seminar ที่ Hong Kong Polytechnic University
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/314293>
 author's name: นาง ศรีจันทร์ จันทร์ชื้อ
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/tu_1libraries
 created date: 18 พฤศจิกายน 2552 08:43
 updated date: 17 พฤษภาคม 2555 13:25
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 488

post title: ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ The 2nd Taiwan - Singapore- Thailand (TST) Workshop on Library & Information Research
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/315182>
 author's name: ศศิธร ดิณะมาศ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tinamas>
 created date: 21 พฤศจิกายน 2552 23:58
 updated date: 18 มิถุนายน 2555 15:33
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 875

post title: ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM กับสิ่งใหม่ ๆ ชุด เป็น 2.0 กว่าๆ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/315842>
 author's name: นาย สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/apeacezalt>
 created date: 24 พฤศจิกายน 2552 22:11
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 09:08
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 989

post title: เริ่มต้นแล้ว กับกิจกรรมส่งความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/325865>
 author's name: นางสาว สิริภรณ์ ท่าสระ
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/sirirak_thasa

created date: 08 มกราคม 2553 13:28
 updated date: 15 เมษายน 2555 02:50
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 303

post title: การอบอุ้มร่างกาย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/329225>
 author's name: นาย ฐิติพล ค้อม ชินดา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/titipon>
 created date: 19 มกราคม 2553 16:00
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 17:04
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 9196

post title: เรื่องดีวันละเรื่อง : ห้องสมุดมันพัฒนา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/330782>
 author's name: Prof. Vicharn Panich
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/vicharnpanich>
 created date: 25 มกราคม 2553 08:29
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 12:10
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 331

post title: ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/332366>
 author's name: onuma kongkriratch
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/lbtechnoasia>
 created date: 30 มกราคม 2553 14:09
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 12:17
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 96

post title: ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/332380>
 author's name: onuma kongkriratch
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/lbtechnoasia>
 created date: 30 มกราคม 2553 14:10
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 12:17
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 120

post title: แปลง PDF เป็น e-Magazine ง่ายนิดเดียว
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/333783>
 author's name: ดร. ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/drpaition>
 created date: 04 กุมภาพันธ์ 2553 11:17
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 14:32
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 2161

post title: วันๆ บรรณาธิกร์ ทำอะไร
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/339356>
 author's name: นฤมล แสงจักร์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/naruemol>
 created date: 23 กุมภาพันธ์ 2553 11:53
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 20:44
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 631

post title: สู้ให้คนเล็ก ๆ รักการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/341042>
 author's name: อัจฉรินทร์ ณ เวื่อนนั้นหนา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ruschadawon>
 created date: 02 มีนาคม 2553 05:44
 updated date: 10 มิถุนายน 2555 20:32
 received flowers: 0
 comments: 15
 hits: 954

post title: สถาบันภาษามหาจุฬาฯ มาประสานสัมพันธ์กันต่อเนื่อง เรื่อง
 ห้องสมุดและการสอนภาษาอังกฤษ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/345111>
 author's name: ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/disakul>
 created date: 17 มีนาคม 2553 23:06
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 13:11
 received flowers: 0
 comments: 12
 hits: 369

post title: ห้องสมุด 3 ดี
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/345964>
 author's name: พิณิจ แคน แสงอรุณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tannoy49>
 created date: 21 มีนาคม 2553 10:26
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 11:14
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 3733

post title: วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/347303>
 author's name: พัชรารักษ์ หนูงหนึ่ง สายทากุล
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/sai_putcharaporn
 created date: 26 มีนาคม 2553 13:27
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 09:48
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 1755

post title: รายงานการปฏิบัติงานห้องสมุด ปีการศึกษา 2552
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/347307>
 author's name: พัชรารักษ์ หนูงหนึ่ง สายทากุล
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/sai_putcharaporn
 created date: 26 มีนาคม 2553 13:40
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 21:09
 received flowers: 0
 comments: 9
 hits: 2387

post title: ห้องสมุด 7 ดี
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/347982>
 author's name: นาง ละเอียด ศีร์วรนันท์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/laeaade>
 created date: 29 มีนาคม 2553 14:52
 updated date: 16 มิถุนายน 2555 14:40
 received flowers: 0
 comments: 14
 hits: 577

post title: การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดภาคกลาง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/348706>
 author's name: นาย ธนารักษ์ ม่วงเกษม ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/thanarak>
 created date: 01 เมษายน 2553 08:52
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 09:55
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 738

post title: มาตรฐานด้านคูรบรรณารักษ์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/349035>
 author's name: พิณิจนันท์ นิจ แสงอรุณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tanoy49>
 created date: 02 เมษายน 2553 13:14
 updated date: 17 มิถุนายน 2555 14:49
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1997

post title: มาตรฐานด้านครูผู้สอน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350156>
 author's name: พิณนันทน์ นิจ แสงอรุณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tanoYY>
 created date: 07 เมษายน 2553 13:07
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 10:50
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 1958

post title: แนวการจัดห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354156>
 author's name: สุวิมล ลูกหมื่นน้อย สุกสัง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/suwi mol23>
 created date: 26 เมษายน 2553 13:46
 updated date: 14 มิถุนายน 2555 15:32
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 601

post title: แนวการจัดห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354157>
 author's name: สมศรี กุฎิพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/soms ripr>
 created date: 26 เมษายน 2553 13:46
 updated date: 09 มิถุนายน 2555 21:07
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 847

post title: แนวการจัดห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354158>
 author's name: รารงคณา เป็ด นีรพาท
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wnir apat>
 created date: 26 เมษายน 2553 13:46
 updated date: 21 พฤษภาคม 2555 13:17
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 634

post title: แนวการจัดห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354159>
 author's name: jiraporn koy kongkoon
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/koyj iraporn>
 created date: 26 เมษายน 2553 13:47
 updated date: 17 มิถุนายน 2555 16:10
 received flowers: 0

comments: 2
 hits: 1417

post title: แนวการจัดห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354160>
 author's name: จันทร์เพ็ญ อินโท
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruw awj>
 created date: 26 เมษายน 2553 13:47
 updated date: 16 มิถุนายน 2555 15:22
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 628

post title: แนวการจัดห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354162>
 author's name: sommai mai malikong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/somma ai49>
 created date: 26 เมษายน 2553 13:48
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 13:50
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 329

post title: แนวการจัดห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354163>
 author's name: อารมย์ เหล่าศิริวัฒนา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/arom lao>
 created date: 26 เมษายน 2553 13:48
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 21:23
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 3137

post title: แนวการจัดห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354167>
 author's name: นเรศ อินโท
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nare ss>
 created date: 26 เมษายน 2553 13:50
 updated date: 21 พฤษภาคม 2555 08:44
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 758

post title: การบริหารจัดการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354171>
 author's name: อารมย์ เหล่าศิริวัฒนา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/arom lao>
 created date: 26 เมษายน 2553 14:01

updated date: 20 มิถุนายน 2555 18:05
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 3070

post title: การบริหารจัดการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354174>
 author's name: jiraporn koy kongkoon
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/koyjiraporn>
 created date: 26 เมษายน 2553 14:02
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 13:50
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 288

post title: การบริหารจัดการงานห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354178>
 author's name: วรงค์ภา เป็ด นิรพาส
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wnirapat>
 created date: 26 เมษายน 2553 14:07
 updated date: 24 พฤษภาคม 2555 17:52
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 345

post title: การบริหารจัดการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354181>
 author's name: sommai mai malikong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sommaiai49>
 created date: 26 เมษายน 2553 14:11
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 13:50
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 381

post title: การจัดห้องสมุดนอกอาคารหรือนอกห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354182>
 author's name: สมศรี ฤทธิพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsrip>
 created date: 26 เมษายน 2553 14:12
 updated date: 12 มิถุนายน 2555 14:26
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 2055

post title: การบริหารและการจัดการ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354185>
 author's name: จันทร์เพ็ญ อินโท

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruwawj>
 created date: 26 เมษายน 2553 14:14
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 13:50
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 291

post title: จากจุดอ่อนเป็นบทเรียน ตอนที่3 ห้องสมุดต้อง ok มากๆ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354325>
 author's name: ชัดเจน ไทยแท้
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chadjanel0>
 created date: 27 เมษายน 2553 06:34
 updated date: 18 มิถุนายน 2555 13:09
 received flowers: 0
 comments: 6
 hits: 1777

post title: การบริหารจัดการงานห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354417>
 author's name: สำริง sam บุญล้ำ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sambangban>
 created date: 27 เมษายน 2553 13:10
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 13:51
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 226

post title: แนวการจัดห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354430>
 author's name: นางสาว วรณภา วรรณ เข็มมนัส
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wannaphay>
 created date: 27 เมษายน 2553 13:56
 updated date: 15 มิถุนายน 2555 10:44
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 360

post title: saranaroon
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354435>
 author's name: ศักดิ์ชัย บำรุงสุวรรณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chai3020>
 created date: 27 เมษายน 2553 14:00
 updated date: 07 มิถุนายน 2555 01:11
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 328

post title: การบริหารจัดการงานห้องสมุด

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354440>
 author's name: นางสาว จุฬารัตน์ ไรซ์ ชาวสุก
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kungku_ice
 created date: 27 เมษายน 2553 14:03
 updated date: 18 มิถุนายน 2555 09:08
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 441

post title: การบริหารจัดการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356648>
 author's name: นางสาววรรณา คิ้ว ขำนิ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/warapornch>
 created date: 07 พฤษภาคม 2553 13:27
 updated date: 14 พฤษภาคม 2555 22:15
 received flowers: 0
 comments: 5
 hits: 250

post title: การบริหารจัดการงานห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356649>
 author's name: นาย สันต์ อินชรัญ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sunin2504>
 created date: 07 พฤษภาคม 2553 13:29
 updated date: 18 มิถุนายน 2555 15:52
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 417

post title: การจัดการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356657>
 author's name: สุเทพ เทพ จุฬิตสมวาร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sutepju>
 created date: 07 พฤษภาคม 2553 13:36
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 14:01
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 283

post title: การบริหารจัดการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356659>
 author's name: สุวดี สุ จุฬิตสมวาร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/suwadee2497>
 created date: 07 พฤษภาคม 2553 13:38
 updated date: 28 มีนาคม 2555 10:17
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 351

post title: การบริหารจัดการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356660>
 author's name: Mr. Kanittasas Kanit Math
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kanittasas>
 created date: 07 พฤษภาคม 2553 13:43
 updated date: 15 พฤษภาคม 2555 10:55
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 423

post title: การบริหารจัดการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356662>
 author's name: นาง ศรีนาล แจ้ว จันทร์วิบูลย์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/seenuanjun>
 created date: 07 พฤษภาคม 2553 14:04
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 13:51
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 758

post title: การบริหารจัดการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356664>
 author's name: jansuda yui puttinate
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jansuda14>
 created date: 07 พฤษภาคม 2553 14:08
 updated date: 18 เมษายน 2555 15:17
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 231

post title: การบริหารจัดการห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356665>
 author's name: มณี นี สุขศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/manee560>
 created date: 07 พฤษภาคม 2553 14:09
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 14:01
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 243

post title: การบริหารจัดการงานห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356667>
 author's name: มณี นี สุขศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/manee560>
 created date: 07 พฤษภาคม 2553 14:17
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 14:01
 received flowers: 0

comments: 1
hits: 158

post title: หนังสืออ่าน
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356674>
author's name: มณี ณี สุขศรี
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mane560>
created date: 07 พฤษภาคม 2553 14:36
updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 14:01
received flowers: 0
comments: 2
hits: 142

post title: โครงการค่ายรักการอ่าน
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/357000>
author's name: Miss ชุตติกาญจน์ ศรีน้อย
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chutikarn>
created date: 08 พฤษภาคม 2553 15:30
updated date: 21 มิถุนายน 2555 06:07
received flowers: 0
comments: 1
hits: 1131

post title: บรรยายกาศดี
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/357677>
author's name: สมพงษ์ เกษสุวรรณ
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ketsuwan7>
created date: 11 พฤษภาคม 2553 13:49
updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 14:05
received flowers: 0
comments: 2
hits: 315

post title: เตรียมตัวต้อนรับเปิดเทอม
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/357959>
author's name: นฤมล แสงจักร์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/naruemol>
created date: 12 พฤษภาคม 2553 12:05
updated date: 07 พฤษภาคม 2555 17:58
received flowers: 0
comments: 0
hits: 301

post title: activity
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/360841>
author's name: sawoalak yui wanit
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/yuiija>
created date: 23 พฤษภาคม 2553 14:08

updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 14:17
received flowers: 0
comments: 1
hits: 162

post title: SCB ขวนกันทำดี ร่วมคัดแยกหนังสือมือสองให้กับ โครงการแบ่งปันความรู้...จากที่ศูนย์
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361329>
author's name: นาง นงนภา สนธิสุวรรณ
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts>
created date: 25 พฤษภาคม 2553 18:19
updated date: 15 มกราคม 2556 14:56
received flowers: 0
comments: 25
hits: 1054

post title: T(uesday) Talk เกี่ยวกับศึกษา
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/362902>
author's name: สุดา สาย
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sudamatadam>
created date: 01 มิถุนายน 2553 14:08
updated date: 12 พฤษภาคม 2555 09:29
received flowers: 0
comments: 0
hits: 236

post title: บริการดีดี ปรีกษาที่ห้องอ่านหนังสือ
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/364877>
author's name: นฤมล แสงจักร์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/naruemol>
created date: 08 มิถุนายน 2553 10:38
updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 14:34
received flowers: 0
comments: 0
hits: 324

post title: อบรม TDE : วิทยาการเชื่อมขมมมหาวิทยาลัย
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/366264>
author's name: วัลลา ตันคโยทัย
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/copdmfaci>
created date: 13 มิถุนายน 2553 10:48
updated date: 22 มีนาคม 2555 04:28
received flowers: 0
comments: 0
hits: 366

post title: ห้องสมุด
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/369217>
author's name: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jchanlun>
 created date: 25 มิถุนายน 2553 13:59
 updated date: 31 พฤษภาคม 2555 15:31
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 543

post title: ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนท่าแร่วิทยา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/369641>
 author's name: มงคล 0817991593 สิริสวัสดิ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mongkol207>
 created date: 26 มิถุนายน 2553 17:35
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 19:05
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 624

post title: ในห้วงคำนึงของครุฑมือใหม่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/370119>
 author's name: วิมลศรี สุมิลาวัฒน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/krumai>
 created date: 28 มิถุนายน 2553 13:11
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 14:55
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 282

post title: ขอความรู้การบริหารงาน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/374399>
 author's name: Mrs. Wanida Srithongkham
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sritongkham>
 created date: 12 กรกฎาคม 2553 18:54
 updated date: 18 พฤษภาคม 2555 14:27
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 392

post title: บทบาทห้องสมุด ยุคอินเทอร์เน็ต
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/374759>
 author's name: ดร. สมชาย แสงอำนาจเดช
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/usabai-d>
 created date: 13 กรกฎาคม 2553 19:31
 updated date: 02 พฤษภาคม 2555 08:51
 received flowers: 0
 comments: 4
 hits: 339

post title: นวัตกรรมเนื่องในงานเสวนา "จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล"

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/375388>
 author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts>
 created date: 15 กรกฎาคม 2553 16:31
 updated date: 15 มกราคม 2556 14:48
 received flowers: 0
 comments: 12
 hits: 721

post title: 37. ห้องสมุด 4 ดี
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/375963>
 author's name: กิตติชัย ทรายทอง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ittichai>
 created date: 16 กรกฎาคม 2553 22:37
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 21:38
 received flowers: 0
 comments: 3
 hits: 710

post title: ครอบครัวยุคการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/377120>
 author's name: นาย บุญรอด บุญรอด แสงสว่าง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/boonrod>
 created date: 20 กรกฎาคม 2553 14:51
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 15:22
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 389

post title: การอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/377940>
 author's name: ชีระ การกิจเพาะหวานเมล็ดพันธ์แห่งคุณธรรม จริยธรรมและความดีงาม โดย ชีระ เงินแก้ว เงินแก้ว
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/teerang-en>
 created date: 22 กรกฎาคม 2553 21:03
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 15:25
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 297

post title: เรื่องเล่าวันแบบเคเอ็ม : ห้องสมุด บริการเชิงรุก
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/379123>
 author's name: รศ. เพชรกร หาญพานิชย์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomku>
 created date: 28 กรกฎาคม 2553 08:57
 updated date: 15 มิถุนายน 2555 17:36
 received flowers: 0
 comments: 5

hits: 574

post title: มาว่ากันกันดีๆ เอาจริงๆ ซักหน่อย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/380828>
 author's name: Terapong libservice Songpath
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libservice-sskru>
 created date: 02 สิงหาคม 2553 16:43
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 15:36
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 362

post title: การสร้างความเข้มแข็งโดยพัฒนานิสัยรักการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/381323>
 author's name: นางสาว ศรีสุดา สุทธิ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/srisuda29>
 created date: 04 สิงหาคม 2553 07:38
 updated date: 15 เมษายน 2555 03:07
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 291

post title: e -book ง่ายๆ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/384366>
 author's name: Terapong libservice Songpath
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libservice-sskru>
 created date: 13 สิงหาคม 2553 10:44
 updated date: 16 มิถุนายน 2555 00:00
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 553

post title: NComputing 1 เครื่องใช้งานได้11 คน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/384389>
 author's name: Terapong libservice Songpath
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/libservice-sskru>
 created date: 13 สิงหาคม 2553 11:32
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 07:30
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 781

post title: ทฤษฎีเพิ่มความรู้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/384752>
 author's name: ศโรจันี สุขนิลค์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/fern_sarochinee
 created date: 14 สิงหาคม 2553 19:59
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 15:51

received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 139

post title: ความเหมือน-แตกต่าง ระหว่าง G2K กับ ความทรงจำ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/386065>
 author's name:
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/adirek_reng
 created date: 19 สิงหาคม 2553 09:04
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 15:56
 received flowers: 2
 comments: 0
 hits: 199

post title: โรงเรียนใหม่ ห้องสมุดใหม่ แต่... สถานที่ที่คุ้นเคย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/387810>
 author's name: สุมมา จำรูญศิริ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/happilymay>
 created date: 24 สิงหาคม 2553 18:08
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 01:13
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 436

post title: การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2553 เรื่อง กระบวนการพัฒนาห้องสมุดสู่ความสำเร็จ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/392745>
 author's name: งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/j_pu_linet
 created date: 10 กันยายน 2553 16:15
 updated date: 21 พฤษภาคม 2555 10:54
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 396

post title: ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/395776>
 author's name: รัดเกล้า หนูประคิมฐ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rattiya035>
 created date: 19 กันยายน 2553 13:32
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 16:26
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 126

post title: เปิดตัว เปิดใจ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/409342>
 author's name: MUIC Library

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/muiclib>
 created date: 20 พฤศจิกายน 2553 17:04
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 17:14
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 218

post title: บันทึกของผม...มีคนติดตามมากกว่า...ข่าวคราวเลิกกัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/412449>
 author's name:
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir_ek_reng
 created date: 07 ธันวาคม 2553 15:12
 updated date: 31 พฤษภาคม 2555 09:38
 received flowers: 1
 comments: 12
 hits: 617

post title: สำนักงาน กสท. ตรวจสอบห้องสมุดฯทำเรื่อง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/412630>
 author's name: นาง อุมภรณ์ ประทีปะพลิน
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pradipaphalin>
 created date: 08 ธันวาคม 2553 15:37
 updated date: 21 พฤษภาคม 2555 21:44
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 215

post title: สถิติการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413362>
 author's name: bee tepwong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/beetepwong>
 created date: 12 ธันวาคม 2553 14:57
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 20:22
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 1648

post title: วิกฤตคนไทยกับการอ่านหนังสือสู่าระแห่งชาติ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413363>
 author's name: bee tepwong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/beetepwong>
 created date: 12 ธันวาคม 2553 15:05
 updated date: 12 มิถุนายน 2555 14:49
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 722

post title: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุดเชิงรุก
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413365>

author's name: จันทร์ฉาย วีระชาติ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/newjan1>
 created date: 12 ธันวาคม 2553 15:08
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 17:33
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 117

post title: 8 วิธีส่งเสริมเด็กไทยรักการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413372>
 author's name: bee tepwong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/beetepwong>
 created date: 12 ธันวาคม 2553 15:18
 updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 17:33
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 457

post title: 108 หนังสือดี: เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสของเด็กปฐมวัย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413374>
 author's name: bee tepwong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/beetepwong>
 created date: 12 ธันวาคม 2553 15:22
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 14:56
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 552

post title: ลงทุนสุดคุ้มซื้อหนังสือคิดบ้าน ลูกหลานไปเรียนนอกคคสสไอ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413376>
 author's name: bee tepwong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/beetepwong>
 created date: 12 ธันวาคม 2553 15:41
 updated date: 04 เมษายน 2555 21:47
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 299

post title: กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากกิจกรรมเทศกาลหนังสือเปลี่ยนชีวิต
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413378>
 author's name: bee tepwong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/beetepwong>
 created date: 12 ธันวาคม 2553 15:49
 updated date: 19 มิถุนายน 2555 12:48
 received flowers: 0
 comments: 1
 hits: 967

post title: SCB ชวนกันทำดี มอบหนังสือให้น้อง โรงเรียนวัดศิริจันทร์
นิมิตร ประกิจประจวบกุล) จ.ลพบุรี
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413468>
author's name: นาง นงนัท สนธิสุวรรณ
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts>
created date: 13 ธันวาคม 2553 14:53
updated date: 15 มกราคม 2556 15:04
received flowers: 0
comments: 23
hits: 760

post title: รายงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/414409>
author's name: นาย พรัชญ์ คุรุชช. ตำบลบ้านหว้า คุ้มอยู่
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/jok_nfebangpain
created date: 17 ธันวาคม 2553 14:36
updated date: 12 มิถุนายน 2555 19:04
received flowers: 0
comments: 0
hits: 686

post title: สารสนเทศ
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416625>
author's name: สุชาติ สายทอง
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/suchard_libbuu
created date: 26 ธันวาคม 2553 16:17
updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 17:46
received flowers: 0
comments: 0
hits: 170

post title: ห้องสมุดมหัศจรรย์ (The Miracle Book)
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416628>
author's name: bee tepwong
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/beetepwong>
created date: 26 ธันวาคม 2553 16:19
updated date: 28 เมษายน 2555 15:33
received flowers: 0
comments: 0
hits: 392

post title: TCDC มากกว่าห้องสมุด...
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416629>
author's name: bee tepwong
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/beetepwong>
created date: 26 ธันวาคม 2553 16:21
updated date: 19 มิถุนายน 2555 04:03
received flowers: 0

comments: 0
hits: 398

post title: หลบอากาศหนาวไปเรียนห้องสมุด
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/421428>
author's name: krुकorkai
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/krucaw2506>
created date: 20 มกราคม 2554 07:37
updated date: 19 มิถุนายน 2555 05:42
received flowers: 1
comments: 13
hits: 1101

post title: KM กับกษัตริย์หม่อง สอ.
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/424070>
author's name: saipin vilairatana
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/saipin_poo
created date: 04 กุมภาพันธ์ 2554 13:21
updated date: 22 มิถุนายน 2555 14:02
received flowers: 0
comments: 3
hits: 497

post title: SCB ชวนกันทำดี ร่วมโครงการ "ห้องสมุดไทยคิด" ณ
โรงเรียนบ้านกะเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/424725>
author's name: นาง นงนัท สนธิสุวรรณ
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts>
created date: 07 กุมภาพันธ์ 2554 15:42
updated date: 15 มกราคม 2556 14:53
received flowers: 6
comments: 18
hits: 615

post title: ร้านหนังสือเก่าของพ่อ
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/425722>
author's name: อัมพร ทานประสิทธิ์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/krugrungthep>
created date: 12 กุมภาพันธ์ 2554 23:11
updated date: 11 ธันวาคม 2555 13:36
received flowers: 5
comments: 24
hits: 864

post title: คิดถึงคุณย่าเรานี้ส่วนน่ารัก: พาทางไปบางระจัน
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/428928>
author's name: อัมพร ทานประสิทธิ์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/krugrungthep>

created date: 28 กุมภาพันธ์ 2554 21:05
 updated date: 11 ธันวาคม 2555 13:38
 received flowers: 5
 comments: 20
 hits: 571

post title: บทความก่อนวิชาการ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/430528>
 author's name: สมจิต สมจิต สมจิต
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/somjit2493>
 created date: 10 มีนาคม 2554 14:04
 updated date: 21 มิถุนายน 2555 10:17
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 722

post title: ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/430613>
 author's name: นาง พรรณี หอสมุดศึกษาบูรณศิริโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
 สพป.อบ.2 ทองสุก
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/banlibrary>
 created date: 10 มีนาคม 2554 23:21
 updated date: 14 เมษายน 2555 20:48
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 346

post title: สืบค้นหาห้องสมุด ปี53
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/434440>
 author's name: จิราภรณ์ เทพภรณ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/krujir>
 created date: 07 เมษายน 2554 11:06
 updated date: 11 ธันวาคม 2555 13:43
 received flowers: 2
 comments: 1
 hits: 818

post title: ภายในห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435991>
 author's name: GUY KATEKALOKHUNMONG
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/katekloa2508>
 created date: 19 เมษายน 2554 23:50
 updated date: 11 ธันวาคม 2555 13:41
 received flowers: 3
 comments: 7
 hits: 573

post title: ทำไม่ต้องเขียน โดย Benjamin Franklin
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439283>
 author's name: ดร. จันทร์วรรณ ปิยะวัฒน์

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jantawan>
 created date: 14 พฤษภาคม 2554 11:18
 updated date: 11 ธันวาคม 2555 13:43
 received flowers: 6
 comments: 12
 hits: 919

post title: ลีลาการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/440210>
 author's name: อัมพร ทานประสิทธิ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/krugrungthep>
 created date: 21 พฤษภาคม 2554 22:33
 updated date: 11 ธันวาคม 2555 13:44
 received flowers: 16
 comments: 50
 hits: 1619

post title: เข้าห้องสมุดคุณหญิงครั้งที่สอง เพื่อศึกษางานของพุทธทาส
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444236>
 author's name: Mr mn Phetnachak
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmintra>
 created date: 16 มิถุนายน 2554 09:46
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 17:23
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 433

post title: การพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี โดยใช้หลัก 6 Es ::: ตอนที่ 1
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/455300>
 author's name: นางสาว สุนษา จำรูญศิริ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sumayasa>
 created date: 21 สิงหาคม 2554 16:14
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 15:40
 received flowers: 3
 comments: 2
 hits: 1786

post title: SCB ขวนกันทำดี เป็นความรู้คู่ใจ รร.บ้านหนองนอ จ.เลย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/460411>
 author's name: นาง นงนัท สนธิสุวรรณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts>
 created date: 14 กันยายน 2554 14:15
 updated date: 15 มกราคม 2556 14:40
 received flowers: 10
 comments: 17
 hits: 726

post title: การพัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัยตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี โดยใช้หลัก 6 Es (ตอน 2)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/461731>
 author's name: นางสาว สุมนา จำรูญศิริ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sumayasa>
 created date: 20 กันยายน 2554 13:19
 updated date: 12 มิถุนายน 2555 11:22
 received flowers: 1
 comments: 0
 hits: 423

post title: ไปอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดที่โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467659>
 author's name: นางสาว ปิยะดา แพร่คำ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ppiyada>
 created date: 09 พฤศจิกายน 2554 09:15
 updated date: 23 มิถุนายน 2555 19:30
 received flowers: 1
 comments: 1
 hits: 463

post title: กิจกรรม "คนชอบอ่าน ชอบใช้ห้องสมุด" ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467830>
 author's name: นางสาว ปิยะดา แพร่คำ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ppiyada>
 created date: 10 พฤศจิกายน 2554 17:19
 updated date: 17 มิถุนายน 2555 12:20
 received flowers: 1
 comments: 2
 hits: 430

post title: กิจกรรม "คนชอบอ่าน ชอบใช้ห้องสมุด" ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467946>
 author's name: นางสาว ปิยะดา แพร่คำ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ppiyada>
 created date: 11 พฤศจิกายน 2554 21:47
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 14:21
 received flowers: 5
 comments: 4
 hits: 378

post title: แบ่งปันความสุขในห้องเรียน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470746>
 author's name: Urai Praihooyan
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/learn4life>
 created date: 08 ธันวาคม 2554 21:43

updated date: 27 พฤษภาคม 2555 16:41
 received flowers: 4
 comments: 0
 hits: 385

post title: "คนชอบอ่าน ชอบใช้ห้องสมุด" ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2554
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471472>
 author's name: นางสาว ปิยะดา แพร่คำ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ppiyada>
 created date: 16 ธันวาคม 2554 10:09
 updated date: 10 มิถุนายน 2555 16:01
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 651

post title: "คนชอบอ่าน ชอบใช้ห้องสมุด" ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2554
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471477>
 author's name: นางสาว ปิยะดา แพร่คำ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ppiyada>
 created date: 16 ธันวาคม 2554 10:23
 updated date: 09 พฤษภาคม 2555 13:32
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 301

post title: ไปเลือกสิ่งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการที่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ในกลาง 17 ธันวาคม 2554
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471570>
 author's name: นางสาว ปิยะดา แพร่คำ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ppiyada>
 created date: 17 ธันวาคม 2554 13:07
 updated date: 20 มิถุนายน 2555 20:13
 received flowers: 1
 comments: 0
 hits: 652

post title: แนะนำฐานข้อมูลมติชนออนไลน์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471815>
 author's name: rossukhon Trairong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rossukhon>
 created date: 20 ธันวาคม 2554 09:39
 updated date: 14 พฤษภาคม 2555 13:18
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 526

post title: ห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/475349>

author's name: นาย อภิภู คหีนทพงษ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/aphi_phu_bangkruai
 created date: 19 มกราคม 2555 22:11
 updated date: 13 กุมภาพันธ์ 2555 01:16
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 275

post title: วันแรกของการมีบล็อก
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/475752>
 author's name: บรรณาธิกรม์ นิตยา แก้วกำพล
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kaew_nid
 created date: 23 มกราคม 2555 10:45
 updated date: 11 พฤษภาคม 2555 06:40
 received flowers: 1
 comments: 1
 hits: 309

post title: ปฏิบัติการ Ctrl+Y และ Ctrl+Z : หนังสือเด็กเก็บไว้ชั้นล่าง หนังสือผู้ใหญ่และไม่ชอบเก็บไว้ชั้นบน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/483510>
 author's name: มงคล ชะวักดี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/yabhakdee>
 created date: 28 มีนาคม 2555 11:46
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 14:11
 received flowers: 2
 comments: 0
 hits: 650

post title: สิ่งเล็กๆในห้องสมุด : ดอกไม้ไผ่ลอยน้ำ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488782>
 author's name: งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/j_pu_linet
 created date: 22 พฤษภาคม 2555 09:51
 updated date: 24 พฤษภาคม 2555 16:21
 received flowers: 11
 comments: 5
 hits: 495

post title: สิ่งเล็กๆในห้องสมุด : "สนุกคิด สื่อประดิษฐ์สำหรับเด็ก"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488910>
 author's name: งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/j_pu_linet
 created date: 23 พฤษภาคม 2555 11:03
 updated date: 22 มิถุนายน 2555 15:51
 received flowers: 3

comments: 0
 hits: 707

post title: @@เชิญรายชื่อที่มีรถไฟนะ@@
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490113>
 author's name: krugui Chutima
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/krugui>
 created date: 05 มิถุนายน 2555 11:53
 updated date: 18 มิถุนายน 2555 12:02
 received flowers: 2
 comments: 3
 hits: 473

post title: รักการอ่าน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/493085>
 author's name: นาย สุวิทย์ คิมฐนตร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/coverslide>
 created date: 02 กรกฎาคม 2555 01:17
 updated date: 02 กรกฎาคม 2555 12:40
 received flowers: 3
 comments: 2
 hits: 467

post title: วารสารวิทยบริการ (Academic services journal)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496064>
 author's name: งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/j_pu_linet
 created date: 26 กรกฎาคม 2555 13:50
 updated date: 26 กรกฎาคม 2555 13:50
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 399

post title: การออกกำลังกาย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496720>
 author's name: นาย อนุวัฒน์ กันแถม
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/anawat55>
 created date: 31 กรกฎาคม 2555 14:06
 updated date: 31 กรกฎาคม 2555 14:06
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 163

post title: ความร่วมมือที่แน่น
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/499183>
 author's name: Mr. Tanu Polbhun

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chowan>
 created date: 19 สิงหาคม 2555 09:05
 updated date: 19 สิงหาคม 2555 12:00
 received flowers: 1
 comments: 2
 hits: 244

post title: ร่วมปรับปรุง "หอหนังสือพุทธวงศานุสรณ์"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500318>
 author's name: WEERAYADA R.
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rawichayanon>
 created date: 27 สิงหาคม 2555 21:42
 updated date: 28 สิงหาคม 2555 20:38
 received flowers: 6
 comments: 2
 hits: 420

post title: อบรมวิธีการซ่อมแซมหนังสือ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500457>
 author's name: WEERAYADA R.
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rawichayanon>
 created date: 28 สิงหาคม 2555 20:26
 updated date: 02 ตุลาคม 2555 15:18
 received flowers: 8
 comments: 3
 hits: 602

post title: การบรรยายองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย Professor Dr. Maurice Yolles
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501037>
 author's name: วิภาวดี ต่องวงษ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/somdejlib>
 created date: 03 กันยายน 2555 11:29
 updated date: 03 กันยายน 2555 13:30
 received flowers: 6
 comments: 1
 hits: 305

post title: แนะนำหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501134>
 author's name: นางสาว ปิยะดา แพรดำ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ppiyada>
 created date: 04 กันยายน 2555 12:16
 updated date: 04 กันยายน 2555 16:16
 received flowers: 2
 comments: 4
 hits: 306

post title: ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว...การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของكم...
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501289>
 author's name:
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/adirek_reng
 created date: 05 กันยายน 2555 18:28
 updated date: 05 กันยายน 2555 22:07
 received flowers: 12
 comments: 2
 hits: 366

post title: ห้องสมุดเคลื่อนที่ "บรรณารักษ์" แนะนำหนังสือน่าอ่าน 1
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/503091>
 author's name: Sine . Zine
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sine.sine.zine>
 created date: 22 กันยายน 2555 09:43
 updated date: 22 กันยายน 2555 09:46
 received flowers: 2
 comments: 0
 hits: 371

post title: ห้องเรียนในพื้นที่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506779>
 author's name: วิภาวดี ต่องวงษ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/somdejlib>
 created date: 25 ตุลาคม 2555 16:22
 updated date: 26 ตุลาคม 2555 07:04
 received flowers: 4
 comments: 1
 hits: 198

post title: กิจกรรม จัดอาสาพัฒนาห้องสมุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/508494>
 author's name: นางสาว จิรนนท์ อนันตการ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/januntaworn>
 created date: 12 พฤศจิกายน 2555 15:26
 updated date: 13 ธันวาคม 2555 12:36
 received flowers: 1
 comments: 0
 hits: 259

post title: สุขในเหงา...พ่อเฒ่า...อาจารย์หน่อวิจารณ์...
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/509268>
 author's name:
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/adirek_reng
 created date: 19 พฤศจิกายน 2555 18:19
 updated date: 28 ธันวาคม 2555 09:54
 received flowers: 20

comments: 10
hits: 205

post title: กิจกรรม แนะนำเทคนิคการใช้ห้องสมุด (นักศึกษา
กศน. ตำบลบางน้ำจืด)
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/509988>
author's name: นางสาว จิรพันธ์ อนันตาวร
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/janunaworn>
created date: 25 พฤศจิกายน 2555 17:10
updated date: 12 ธันวาคม 2555 20:37
received flowers: 1
comments: 0
hits: 306

post title: จุดเด่นของ The Hong Kong University
Science and Technology Library
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/511156>
author's name: miss สิทธิ ทิวะสิงห์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsirip>
created date: 06 ธันวาคม 2555 16:01
updated date: 12 ธันวาคม 2555 14:22
received flowers: 3
comments: 0
hits: 121

post title: จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/511499>
author's name: Mr. ruangwit surmpol
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ruangl234>
created date: 10 ธันวาคม 2555 13:08
updated date: 12 ธันวาคม 2555 12:10
received flowers: 2
comments: 0
hits: 87

post title: แผนกรพบกลุ่ม การเรียนการสอนสาขา ทร 02019 ๓
คณิตการใช้ห้องสมุด
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/511866>
author's name: รณพร เพ็งแจ่ม
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/rotcha_pengjam
created date: 13 ธันวาคม 2555 14:12
updated date: 16 ธันวาคม 2555 19:56
received flowers: 4
comments: 0
hits: 165

post title: เกิดมาทำไม
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/514781>
author's name: น.ส. บุญดา บุรีศรี

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/boontajica50>
created date: 01 มกราคม 2556 22:38
updated date: 03 มกราคม 2556 15:57
received flowers: 15
comments: 15
hits: 154

post title: ร่วมเสนอแนะบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 - สัปดาห์รางวัล หมวดขต 15 มค. 56
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/514793>
author's name: ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jantawan>
created date: 02 มกราคม 2556 01:49
updated date: 03 มกราคม 2556 12:32
received flowers: 35
comments: 24
hits: 4150

post title: ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าหลังชีวิต
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515041>
author's name: อ. ณีภุชวัฒน์ สุดประเสริฐ
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/dawn.2555>
created date: 04 มกราคม 2556 02:13
updated date: 04 มกราคม 2556 02:13
received flowers: 8
comments: 6
hits: 118

post title: การเรียนรู้...สู่ศตวรรษที่ 21
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515056>
author's name: จารุวรรณ ศรีวาทกุล
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tuknarak>
created date: 04 มกราคม 2556 08:54
updated date: 04 มกราคม 2556 08:54
received flowers: 10
comments: 4
hits: 165

post title: หนังสือเจ้าชัย...เจ้าเคยถูกเปิดอ่านไหม
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515153>
author's name: krongkaew pongtong
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/madaw>
created date: 04 มกราคม 2556 21:17
updated date: 04 มกราคม 2556 21:17
received flowers: 12
comments: 25
hits: 145

post title: หนังสือ 300 เล่มนะละ

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515158>
 author's name: น.ส. บุญตา บุรีศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/boontajica50>
 created date: 04 มกราคม 2556 22:11
 updated date: 04 มกราคม 2556 22:15
 received flowers: 17
 comments: 8
 hits: 163

post title: ห้องสมุดของฉัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515214>
 author's name: rapeepan m
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/m_kunrapee
 created date: 05 มกราคม 2556 13:57
 updated date: 05 มกราคม 2556 21:04
 received flowers: 6
 comments: 4
 hits: 111

post title: ห้องสมุดแห่งอนาคต
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515288>
 author's name: joe aphiboon
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/joeaphiboon>
 created date: 06 มกราคม 2556 10:19
 updated date: 17 มกราคม 2556 18:13
 received flowers: 5
 comments: 0
 hits: 105

post title: ห้องสมุดกับการบริการ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515301>
 author's name: สิริพร ฤกษ์ระโทท
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/skuikratoke>
 created date: 06 มกราคม 2556 16:42
 updated date: 06 มกราคม 2556 16:46
 received flowers: 5
 comments: 8
 hits: 117

post title: บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515311>
 author's name: สมชาย สมศกุล
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tosakun>
 created date: 06 มกราคม 2556 18:53
 updated date: 08 มกราคม 2556 09:58
 received flowers: 2
 comments: 0
 hits: 124

post title: ห้องสมุด ยุค 3G
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515341>
 author's name: Mr. Nuttwat Navamarat
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/km-by-kengz>
 created date: 07 มกราคม 2556 01:13
 updated date: 07 มกราคม 2556 09:11
 received flowers: 7
 comments: 2
 hits: 148

post title: ห้องสมุดและกลิ่นอายของหนังสือ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515381>
 author's name: นาย ฉัฐพงษ์ ฉารานนท์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nattabright>
 created date: 07 มกราคม 2556 13:28
 updated date: 07 มกราคม 2556 13:28
 received flowers: 7
 comments: 1
 hits: 92

post title: บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515431>
 author's name: นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_1library
 created date: 07 มกราคม 2556 19:56
 updated date: 07 มกราคม 2556 19:56
 received flowers: 5
 comments: 1
 hits: 107

post title: ห้องสมุดกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515463>
 author's name: นาย ศาธินทร์ ปิณฑศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/peekwong17>
 created date: 08 มกราคม 2556 07:43
 updated date: 08 มกราคม 2556 08:00
 received flowers: 7
 comments: 7
 hits: 93

post title: ห้องสมุดยุค ๕๖
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515566>
 author's name: สุพิศรา ดวงกมลสุข
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sunuch1>
 created date: 08 มกราคม 2556 19:02
 updated date: 08 มกราคม 2556 19:02
 received flowers: 2

comments: 0
hits: 50

post title: ห้องสมุดสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515611>
author's name: นางสาว รุจิศา สุขใส

author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/nokt_alay
created date: 08 มกราคม 2556 22:18
updated date: 08 มกราคม 2556 22:42
received flowers: 10
comments: 2
hits: 148

post title: ห้องสมุดที่เป็นจริง

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515625>
author's name: tip tip
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/mont_atip96
created date: 09 มกราคม 2556 08:04
updated date: 09 มกราคม 2556 08:26
received flowers: 15
comments: 6
hits: 154

post title: รางวัลสำหรับคนช่างฝัน

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515630>
author's name: คน บ้านไกล
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/flyw_ithme
created date: 09 มกราคม 2556 09:15
updated date: 13 มกราคม 2556 21:14
received flowers: 27
comments: 16
hits: 253

post title: บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515661>
author's name: นาย ธงชัย สุดประเสริฐ
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/thong_sood
created date: 09 มกราคม 2556 14:53
updated date: 09 มกราคม 2556 14:53
received flowers: 5
comments: 0
hits: 175

post title: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มองบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์...?

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515698>
author's name: ดร. อุทัย เอกสะพัง

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uthai1589>
created date: 09 มกราคม 2556 21:52
updated date: 10 มกราคม 2556 20:14
received flowers: 11
comments: 10
hits: 145

post title: ห้องสมุด ออนไลน์

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516051>
author's name: คน บ้านไกล
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/flyw_ithme
created date: 13 มกราคม 2556 08:08
updated date: 13 มกราคม 2556 21:15
received flowers: 9
comments: 4
hits: 116

post title: ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516116>
author's name: สมชาย คุณชาย3 ชัยรินทร์
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/khun_chay3
created date: 13 มกราคม 2556 19:47
updated date: 13 มกราคม 2556 19:47
received flowers: 5
comments: 1
hits: 98

post title: ห้องสมุดที่อยากเห็น

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516204>
author's name: ศศิชาด หงษ์มัทธ
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/opd_hpc8
created date: 14 มกราคม 2556 11:14
updated date: 14 มกราคม 2556 11:14
received flowers: 4
comments: 1
hits: 119

post title: ห้องสมุดในฝัน

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516217>
author's name: นาย ศราวุธ อยู่เกษม
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nursing>
created date: 14 มกราคม 2556 12:52
updated date: 14 มกราคม 2556 12:52
received flowers: 5
comments: 1
hits: 68

post title: (ร่วมกิจกรรมบันทึก) บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516226>
 author's name: Ms.KANCHARIN LA-ORSRI
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/theorange>
 created date: 14 มกราคม 2556 14:19
 updated date: 14 มกราคม 2556 14:20
 received flowers: 3
 comments: 3
 hits: 118

post title: ห้องสมุดบ้านจันทานา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516239>
 author's name: พ่อ น้องหอมพอ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/thanatb>
 created date: 14 มกราคม 2556 16:03
 updated date: 14 มกราคม 2556 16:23
 received flowers: 6
 comments: 5
 hits: 112

post title: ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Hybrid library)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516264>
 author's name: ชัมมาร์ นที
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pennan>
 created date: 14 มกราคม 2556 19:35
 updated date: 15 มกราคม 2556 05:58
 received flowers: 1
 comments: 1
 hits: 85

post title: ห้องสมุด - ประสบการณ์การอ่านที่แสนรื่นรมย์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516289>
 author's name: ปริม พัดบุปผา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pirimarj>
 created date: 14 มกราคม 2556 22:06
 updated date: 14 มกราคม 2556 22:06
 received flowers: 24
 comments: 25
 hits: 214

post title: ห้องสมุดควรมีบริการอะไรบ้าง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516326>
 author's name: Mr. Sukapap deejung
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/108health>
 created date: 15 มกราคม 2556 09:49
 updated date: 15 มกราคม 2556 09:51
 received flowers: 1
 comments: 0
 hits: 74

post title: ห้องสมุดควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้หรือไม่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516327>
 author's name: Mr. Sukapap deejung
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/108health>
 created date: 15 มกราคม 2556 09:50
 updated date: 15 มกราคม 2556 09:50
 received flowers: 1
 comments: 0
 hits: 60

post title: บรรณารักษ์ควรมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516328>
 author's name: Mr. Sukapap deejung
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/108health>
 created date: 15 มกราคม 2556 09:52
 updated date: 15 มกราคม 2556 09:52
 received flowers: 1
 comments: 0
 hits: 65

post title: เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลการปรับเปลี่ยนหรือไม่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516329>
 author's name: Mr. Sukapap deejung
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/108health>
 created date: 15 มกราคม 2556 09:53
 updated date: 15 มกราคม 2556 09:53
 received flowers: 1
 comments: 0
 hits: 61

post title: บรรณารักษศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องสมุดน่าจะเป็นอย่างไร
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516330>
 author's name: Mr. Sukapap deejung
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/108health>
 created date: 15 มกราคม 2556 09:54
 updated date: 15 มกราคม 2556 09:54
 received flowers: 1
 comments: 0
 hits: 68

post title: บรรณารักษ์ควรเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อะไรบ้างให้แก่ผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไป
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516331>
 author's name: Mr. Sukapap deejung
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/108health>
 created date: 15 มกราคม 2556 09:54
 updated date: 15 มกราคม 2556 09:54
 received flowers: 1

comments: 0
hits: 66

post title: ห้องสมุดประชาชนกับห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควรจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516332>
author's name: Mr. Sukapap deejung
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/108health>
created date: 15 มกราคม 2556 09:55
updated date: 15 มกราคม 2556 09:55
received flowers: 1
comments: 0
hits: 77

post title: บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516349>
author's name: รศ.รศ. (ปิ่น) น้อยสกุล
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/beeveer>
created date: 15 มกราคม 2556 13:50
updated date: 15 มกราคม 2556 13:54
received flowers: 5
comments: 4
hits: 103

post title: ห้องสมุดที่อยากได้
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516350>
author's name: ขจิต ฝอยทอง
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/khajitfoythong>
created date: 15 มกราคม 2556 13:59
updated date: 15 มกราคม 2556 16:48
received flowers: 24
comments: 26
hits: 204

post title: ห้องสมุด
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516862>
author's name: สมบัติ สุวรรณเกษวิวัฒน์
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/toshare>
created date: 19 มกราคม 2556 23:57
updated date: 19 มกราคม 2556 23:57
received flowers: 0
comments: 0
hits: 12